

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-ความสัมพันธ์กับลูกค้าในงบการเงินรวมและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 10 12 และ 13	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>จากผลกระทบจากปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Problems: IUU) ซึ่ง ส่งผล ให้ ผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปเพื่อส่งออกในประเทศไทยยังคงระดับวัตถุดิบคงเหลือสำหรับเตรียมการผลิตอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมบางแห่ง ดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งมีผลต่อส่วนงาน การให้บริการ รับผิดชอบต่อลูกค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าในส่วน ของสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งและธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ภายใต้ส่วนงานอื่นๆ ส่งผลให้บริษัทย่อย ทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมที่ดำเนินธุรกิจดังกล่าวมี รายได้ลดลงและ/หรือมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่ง กลุ่มบริษัทและบริษัทพิจารณาว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นข้อบ่งชี้ การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าความนิยม และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง กับส่วนงานที่กล่าวไปข้างต้นในงบการเงินรวม และ เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจและการประเมินกระบวนการ จัดทำงบประมาณของกลุ่มบริษัทและบริษัท เพื่อ ประเมินความเหมาะสมของหลักการและวิธีการที่ กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ในการระบุข้อบ่งชี้การด้อยค่า และการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ สินทรัพย์ • การทดสอบความถูกต้องของการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะ ได้รับคืนของสินทรัพย์และข้าพเจ้าได้ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาของเคพีเอ็มจี ในการพิจารณาความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ กลุ่มบริษัทและบริษัทใช้ • ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติหลักที่ใช้ใน การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยอ้างอิง จากข้อมูลภายในและภายนอก แผนการดำเนินงาน รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีตที่ผ่านมา

การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น-ความสัมพันธ์กับลูกค้าในงบการเงินรวมและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 10 12 และ 13	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบ
<p>ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยวัดมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการจำหน่ายและมูลค่าจากการใช้งานของสินทรัพย์ ซึ่งในการวัดมูลค่าจากการใช้งาน กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ดังกล่าว การประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับขึ้นอยู่กับข้อสมมติหลัก</p> <p>การประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต้องอาศัยดุลยพินิจและมีความไม่แน่นอนในการประมาณการ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบของข้าพเจ้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจีในการประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติหลักและการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตามที่ระบุอยู่ในรายงานของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินความรู้ ความสามารถและความเที่ยงธรรมของผู้เชี่ยวชาญภายนอกของกลุ่มบริษัทและผู้เชี่ยวชาญภายนอกของเคพีเอ็มจี • ข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ซึ่งได้อธิบายถึงค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการที่ถูกเรียกเก็บเพิ่มเติมจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปี จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการ วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบ ที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้ออกแบบไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
เรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจาก
การสื่อสารดังกล่าว

(สุกิจ วงศ์ถาวรวัฒน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 7816

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
		2559	2558	2558	2559	2558	2558
				(บาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	259,837,520	190,991,319	201,917,697	54,795,788	29,419,814	18,520,544
เงินลงทุนชั่วคราว	6	238,629,500	174,848,300	-	238,629,500	174,848,300	-
ลูกหนี้การค้า	4, 7	340,450,528	341,893,440	307,006,379	69,221,262	75,748,083	84,196,729
ลูกหนี้อื่น	4, 8	139,603,193	67,579,235	46,128,050	176,008,986	127,141,327	8,602,853
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	-	432,000,000	239,800,000	2,601,254
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		9,114,072	-	-	9,114,072	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	4	4,428,823	-	-	10,428,823	-	-
สินค้าคงเหลือ		1,212,187	1,844,403	21,882,264	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		37,919,100	27,610,189	20,597,017	20,753,171	447,662	744,709
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,031,194,923	804,766,886	597,531,407	1,010,951,602	647,405,186	114,666,089
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน							
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดการค้ำประกัน	32	35,081,037	25,194,123	24,897,558	20,280,631	12,092,916	11,976,526
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	9	11,326,200	11,790,682	5,685,899	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	-	1,438,934,623	1,228,134,623	1,058,634,623
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	6	75,853,140	515,540	515,540	75,504,000	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	93,026,677	46,700,290	-	135,026,677	78,700,290	42,800,000
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	11	310,689,773	324,362,174	239,867,206	310,689,773	324,362,174	239,867,206
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	905,966,790	840,409,768	843,829,113	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12, 13	2,572,999,274	2,661,767,102	2,566,541,837	99,909,424	109,069,845	115,351,285
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	12	58,994,211	60,385,098	62,010,953	-	-	-
ค่าความนิยม	12	20,006,435	20,006,435	20,006,435	-	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	12	98,620,357	103,900,600	112,710,774	25,952,176	22,923,225	24,946,807
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม		69,901,499	46,852,154	51,678,415	36,566,860	12,493,258	12,358,685
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		34,355,761	36,014,254	29,138,258	48,044,528	47,284,468	16,684,672
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		4,286,821,154	4,177,898,220	3,956,881,988	2,190,908,692	1,835,060,799	1,522,619,804
รวมสินทรัพย์		5,318,016,077	4,982,665,106	4,554,413,395	3,201,860,294	2,482,465,985	1,637,285,893

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟ ลอจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2559	2558	2558	2559	2558	2558
				(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน							
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น							
จากสถาบันการเงิน	14	115,662,453	87,663,893	507,278,934	-	-	353,231,187
เจ้าหนี้การค้า	4, 15	185,082,898	167,680,483	137,723,286	57,628,991	52,049,994	64,639,032
เจ้าหนี้อื่น	4, 16	138,458,586	119,833,219	176,201,251	39,607,678	18,587,317	52,915,974
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่							
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	350,771,421	373,730,944	611,114,308	8,943,021	-	30,000,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		-	-	250,000,000	-	-	250,000,000
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่							
เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนด							
ชำระภายในหนึ่งปี	4, 14	3,000,000	-	-	-	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง							
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14	13,845,902	12,729,012	31,204,727	1,096,511	1,433,482	5,668,538
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,492,672	15,718,608	9,048,235	-	5,495,519	-
ประมาณการหนี้สิน	17	71,755,089	57,000,000	57,000,000	71,755,089	57,000,000	57,000,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		25,447,366	11,465,239	13,035,656	5,692,381	3,109,715	3,654,167
รวมหนี้สินหมุนเวียน		906,516,387	845,821,398	1,792,606,397	184,723,671	137,676,027	817,108,898
หนี้สินไม่หมุนเวียน							
หุ้นกู้	14	500,000,000	-	-	500,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14	1,130,627,110	1,331,781,151	1,321,181,653	89,451,812	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 14	21,000,000	16,000,000	-	-	-	-
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว		58,841,913	62,263,158	61,806,931	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	14	25,546,435	19,142,654	11,606,802	1,260,540	1,174,841	1,435,089
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		27,013,690	30,713,484	35,479,530	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		28,296,065	23,078,091	22,824,933	6,682,672	4,973,154	4,105,679
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		7,587,586	7,748,302	10,233,361	2,888,138	2,888,138	2,888,138
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,798,912,799	1,490,726,840	1,463,133,210	600,283,162	9,036,133	8,428,906
รวมหนี้สิน		2,705,429,186	2,336,548,238	3,255,739,607	785,006,833	146,712,160	825,537,804

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	1 มกราคม
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2559	2558	2558	2559	2558	2558
				(บาท)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น	18						
ทุนจดทะเบียน		510,000,000	300,000,000	300,000,000	510,000,000	300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		509,999,972	300,000,000	240,000,000	509,999,972	300,000,000	240,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18, 19	1,335,829,590	1,335,829,590	109,081,206	1,335,829,590	1,335,829,590	109,081,206
ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยด้วย							
การแลกหุ้น	19	390,969,319	390,969,319	390,969,319	390,969,319	390,969,319	390,969,319
ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจ							
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	19	421,459,177	421,459,177	421,459,177	-	-	-
ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากเงินปันผลจ่ายจาก							
กำไรสะสมที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้าง							
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	19	(154,629,286)	(101,068,012)	(41,615,962)	-	-	-
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์							
กำไรสะสม		3,241,598	3,241,598	3,241,598	3,241,598	3,241,598	3,241,598
จัดสรรแล้ว							
ทุนสำรองตามกฎหมาย	19	92,328,667	74,475,000	38,503,950	41,666,667	30,000,000	24,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		(38,613,683)	170,702,748	77,739,487	133,126,972	275,713,318	44,455,966
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		2,017,456	16,232	(480,534)	2,019,343	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่		2,562,602,810	2,595,625,652	1,238,898,241	2,416,853,461	2,335,753,825	811,748,089
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		49,984,081	50,491,216	59,775,547	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		2,612,586,891	2,646,116,868	1,298,673,788	2,416,853,461	2,335,753,825	811,748,089
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		5,318,016,077	4,982,665,106	4,554,413,395	3,201,860,294	2,482,465,985	1,637,285,893

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2559	2558	
	(บาท)				
รายได้					
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ	4	2,219,442,979	2,348,718,802	887,588,283	973,686,040
รายได้จากการลงทุน	4, 10	5,672,583	1,906,131	229,056,796	388,025,336
กลับรายการค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		11,638,612	19,322,985	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ		-	5,275,144	-	2,321,559
รายได้อื่น	4, 13	14,129,105	28,808,228	455,120	13,836,141
รวมรายได้		<u>2,250,883,279</u>	<u>2,404,031,290</u>	<u>1,117,100,199</u>	<u>1,377,869,076</u>
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริการ	4	1,569,866,376	1,491,913,855	735,393,756	725,801,263
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4	36,423,679	31,719,139	14,449,219	12,230,979
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 21	419,468,676	363,853,340	131,012,433	86,254,948
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการส่วนเพิ่ม	25	115,830,169	-	115,830,169	-
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน	17	14,755,089	-	14,755,089	-
ต้นทุนทางการเงิน	4, 26	86,444,353	122,532,812	9,806,623	20,758,168
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,242,788,342</u>	<u>2,010,019,146</u>	<u>1,021,247,289</u>	<u>845,045,358</u>
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	9	(7,075,212)	2,553,546	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้		1,019,725	396,565,690	95,852,910	532,823,718
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	27	(24,522,198)	(75,495,304)	7,129,291	(31,566,366)
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี		<u>(23,502,473)</u>	<u>321,070,386</u>	<u>102,982,201</u>	<u>501,257,352</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันกับ					
สำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน		(3,590,936)	-	(710,683)	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		718,187	-	142,137	-
		<u>(2,872,749)</u>	<u>-</u>	<u>(568,546)</u>	<u>-</u>
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน					
ในภายหลัง					
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ		(18,119)	496,766	-	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิของเงินลงทุนเพื่อขาย	6	2,524,179	-	2,524,179	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		(504,836)	-	(504,836)	-
		<u>2,001,224</u>	<u>496,766</u>	<u>2,019,343</u>	<u>-</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้		(871,525)	496,766	1,450,797	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>(24,373,998)</u>	<u>321,567,152</u>	<u>104,432,998</u>	<u>501,257,352</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อีพี โอลิติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558
	(บาท)			
การแบ่งปัน (ขาดทุน) กำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(8,864,131)	333,482,261	102,982,201	501,257,352
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(14,638,342)	(12,411,875)	-	-
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี	<u>(23,502,473)</u>	<u>321,070,386</u>	<u>102,982,201</u>	<u>501,257,352</u>
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(9,689,480)	333,979,027	104,432,998	501,257,352
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(14,684,518)	(12,411,875)	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>(24,373,998)</u>	<u>321,567,152</u>	<u>104,432,998</u>	<u>501,257,352</u>
(ขาดทุน) กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	<u>29</u>	<u>(0.01)</u>	<u>0.36</u>	<u>0.10</u>
			<u>0.10</u>	<u>0.54</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟ ไคเจตคิกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม												
	ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง						องค์ประกอบอื่นของ						
	จากเงินปันผลจ่ายจาก						ส่วนของผู้ถือหุ้น						
	ทุนเรือนหุ้น	ส่วนเกิน		ส่วนเกินทุน		กำไรสะสมที่เกิดก่อน	ส่วนเกินทุน	กำไรสะสม		ผลต่าง		รวมส่วนของ	ส่วนของผู้ถือหุ้น
ที่ออกและ	ส่วนเกิน	ส่วนเกินทุน	จากการจัดโครงสร้าง	การปรับโครงสร้าง	ส่วนเกินทุน	ทุนสำรอง	กำไรสะสม	กำไรสะสม	จากการแปลงค่า	ผู้ถือหุ้น	ที่ไม่มีอำนาจ	รวมส่วนของ	
ชำระแล้ว	มูลค่าหุ้นสามัญ	จากการแลกหุ้น	ควบคุมเดียวกัน	การควบคุมเดียวกัน	โดยถือหุ้นเป็นเกณฑ์	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	งบการเงิน	งบการเงิน	ของบริษัท	ควบคุม	ผู้ถือหุ้น	
(บาท)													
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558													
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	240,000,000	109,081,206	390,969,319	421,459,177	(41,615,962)	3,241,598	38,503,950	77,739,487	(480,534)	1,238,898,241	59,775,547	1,298,673,788	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น													
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น													
เพิ่มหุ้นสามัญ	18	60,000,000	1,226,748,384	-	-	-	-	-	-	1,286,748,384	-	1,286,748,384	
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	30	-	-	-	-	-	-	(264,000,000)	-	(264,000,000)	-	(264,000,000)	
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		60,000,000	1,226,748,384	-	-	-	-	(264,000,000)	-	1,022,748,384	-	1,022,748,384	
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย													
เงินลงทุนเพิ่มของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,128,589	3,128,589	
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,045)	(1,045)	
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,127,544	3,127,544	
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ													
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ	19	-	-	-	-	(59,452,050)	-	59,452,050	-	-	-	-	
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		60,000,000	1,226,748,384	-	-	(59,452,050)	-	(204,547,950)	-	1,022,748,384	3,127,544	1,025,875,928	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี													
กำไรหรือขาดทุน		-	-	-	-	-	-	333,482,261	-	333,482,261	(12,411,875)	321,070,386	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	-	496,766	496,766	-	496,766	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	333,482,261	496,766	333,979,027	(12,411,875)	321,567,152	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	19	-	-	-	-	-	35,971,050	(35,971,050)	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		300,000,000	1,335,829,590	390,969,319	421,459,177	(101,068,012)	3,241,598	74,475,000	170,702,748	16,232	2,595,625,652	50,491,216	2,646,116,868

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม															
	ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง			ส่วนของผู้ถือหุ้น			กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	
	จากเงินปันผลจ่ายจาก		ส่วนเกินทุน	กำไรสะสมที่เกิดขึ้นก่อน		ส่วนเกินทุน	กำไรสะสม	กำไรสะสม	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		จากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใน	การซื้อคืนหุ้น					ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิรวมของส่วนของผู้ถือหุ้น	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559																
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	300,000,000	1,335,829,590	390,969,319	421,459,177	(101,068,012)	3,241,598	74,475,000	170,702,748	16,232	-	16,232	2,595,625,652	50,491,216	2,646,116,868		
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น																
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น																
หุ้นปันผล	18,30	209,999,972	-	-	-	-	-	(209,999,972)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	30	-	-	-	-	-	-	(23,333,362)	-	-	-	(23,333,362)	-	(23,333,362)		
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		209,999,972	-	-	-	-	-	(233,333,334)	-	-	-	(23,333,362)	-	(23,333,362)		
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย																
เงินลงทุนเพิ่มของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,178,190	14,178,190	
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(807)	(807)	
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,177,383	14,177,383	
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ																
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ	19	-	-	-	-	(53,561,274)	-	53,561,274	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		209,999,972	-	-	-	(53,561,274)	-	(179,772,060)	-	-	-	(23,333,362)	14,177,383	(9,155,979)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี																
ขาดทุน		-	-	-	-	-	-	(8,864,131)	-	-	-	(8,864,131)	(14,638,342)	(23,502,473)		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	(2,826,573)	(18,119)	2,019,343	(825,349)	(825,349)	(46,176)	(871,525)		
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	-	(11,690,704)	(18,119)	2,019,343	(825,349)	(9,689,480)	(14,684,518)	(24,373,998)		
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	19	-	-	-	-	-	17,853,667	(17,853,667)	-	-	-	-	-	-		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		509,999,972	1,335,829,590	390,969,319	421,459,177	(154,629,286)	3,241,598	92,328,667	(38,613,683)	(1,887)	2,019,343	(809,117)	2,562,602,810	49,984,081	2,612,586,891	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน จากการแลกหุ้น	ส่วนเกินทุน จากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม			
					ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร		
(บาท)								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	240,000,000	109,081,206	390,969,319	3,241,598	24,000,000	44,455,966	811,748,089	
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								
เพิ่มหุ้นสามัญ	18, 30	60,000,000	1,226,748,384	-	-	-	1,286,748,384	
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	30	-	-	-	-	(264,000,000)	(264,000,000)	
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		60,000,000	1,226,748,384	-	-	(264,000,000)	1,022,748,384	
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		60,000,000	1,226,748,384	-	-	(264,000,000)	1,022,748,384	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
กำไร		-	-	-	-	501,257,352	501,257,352	
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	501,257,352	501,257,352	
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	19	-	-	-	-	(6,000,000)	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		300,000,000	1,335,829,590	390,969,319	3,241,598	275,713,318	2,335,753,825	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						องค์ประกอบอื่นของ	
	ทุนเรือนหุ้น		ส่วนเกินทุน		กำไรสะสม		ส่วนของผู้ถือหุ้น	
	ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	ส่วนเกินทุน จากการแลกหุ้น	ส่วนเกินทุน จากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้ จัดสรร	ผลต่างจากการ เปลี่ยนแปลงใน มูลค่าสุทธิธรรมของ เงินลงทุนเพื่อขาย	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
(บาท)								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	300,000,000	1,335,829,590	390,969,319	3,241,598	30,000,000	275,713,318	-	2,335,753,825
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								
หุ้นปันผล	18, 30	209,999,972	-	-	-	(209,999,972)	-	-
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	30	-	-	-	-	(23,333,362)	-	(23,333,362)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		209,999,972	-	-	-	(233,333,334)	-	(23,333,362)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		209,999,972	-	-	-	(233,333,334)	-	(23,333,362)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
กำไร		-	-	-	-	102,982,201	-	102,982,201
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	(568,546)	2,019,343	1,450,797
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	102,413,655	2,019,343	104,432,998
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	19	-	-	-	-	11,666,667	(11,666,667)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		509,999,972	1,335,829,590	390,969,319	3,241,598	41,666,667	2,019,343	2,416,853,461

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	2558	
(บาท)					
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไรสำหรับปี	(23,502,473)	321,070,386	102,982,201	501,257,352	
รายการปรับปรุง					
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	11	31,644,560	40,040,662	31,644,560	40,040,662
ค่าเสื่อมราคา-อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	52,323,219	51,285,047	-	-
ค่าเสื่อมราคา-อาคารและอุปกรณ์	13	279,886,805	301,017,636	32,812,719	37,278,066
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า		3,220,555	3,234,546	-	-
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่น		18,276,824	17,171,962	5,358,191	4,839,016
กลับรายการค่าเสื่อมราคาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์		(11,638,613)	(19,322,985)	-	-
รายได้ดอกเบี้ย		(4,691,413)	(1,272,529)	(22,108,933)	(7,391,938)
รายได้เงินปันผล		-	-	(205,966,694)	(379,999,800)
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้น	6	(157,211)	(349,324)	(157,211)	(349,324)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	9	7,075,212	(2,553,546)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	26	86,444,353	122,532,812	9,806,623	20,758,168
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		460,884	(935,020)	249,829	(424,455)
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	7	859,044	572,500	(437,424)	(194,609)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(223,267)	(11,379,447)	(19,890)	(9,195,899)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น		37,728	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว		(823,959)	-	(823,959)	-
ขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน	17	14,755,089	-	14,755,089	-
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน		7,846,741	3,776,400	998,835	867,475
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้		24,522,198	75,495,304	(7,129,291)	31,566,366
		486,316,276	900,384,404	(38,035,355)	239,051,080

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	2558
	(บาท)			
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า	320,738	(23,926,526)	7,653,748	10,138,434
ลูกหนี้อื่น	(71,787,711)	(11,585,202)	112,117,925	(1,527,561)
สินค้าคงเหลือ	632,216	(401,100)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(10,308,911)	(7,013,172)	(20,305,509)	297,046
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,658,493	(6,798,152)	(760,060)	(30,521,951)
เจ้าหนี้การค้า	17,537,171	29,957,197	5,578,997	(12,589,038)
เจ้าหนี้อื่น	18,567,247	(66,665,729)	18,406,212	(34,328,658)
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่าค้างจ่ายระยะยาว	(3,421,245)	456,227	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,982,127	(1,099,086)	2,582,666	(544,451)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(160,716)	(2,483,854)	-	-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	453,335,685	810,825,007	87,238,624	169,974,901
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(6,219,703)	(3,523,242)	-	-
จ่ายภาษีเงินได้	(63,779,086)	(68,830,190)	(22,802,529)	(26,283,265)
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	383,336,896	738,471,575	64,436,095	143,691,636
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	4,539,033	1,272,529	5,700,463	5,229,812
รับเงินปันผล	-	-	61,389,580	264,000,000
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(275,800,030)	(304,214,698)	(275,800,030)	(304,214,698)
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(72,979,821)	-	(72,979,821)	-
ขายเงินลงทุนชั่วคราว	213,000,000	129,715,722	213,000,000	129,715,722
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	128,672	-	-	-
ซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(108,071,297)	(28,151,407)	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(171,609,625)	(371,606,065)	(22,121,141)	(32,676,064)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,562,136	25,331,637	103,118	13,083,699
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	11 (17,972,159)	(124,535,631)	(17,972,159)	(124,535,631)
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	-	(2,000,000)	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(12,996,581)	(8,361,788)	(8,387,142)	(2,815,434)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	4 -	-	(231,000,000)	(335,800,000)
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4 -	-	38,800,000	98,601,254
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	4 (96,339,150)	(46,620,000)	(112,339,150)	(78,620,000)
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4 46,700,290	-	46,700,290	42,800,000
เงินฝากสถาบันการเงินที่คิดภาระค่าประกันเพิ่มขึ้น	(9,886,914)	(296,565)	(8,187,715)	(116,390)
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	9 (6,610,730)	(3,551,236)	-	-
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	10 -	-	(210,800,000)	(169,500,000)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	(9,114,072)	-	(9,114,072)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(514,450,248)	(733,017,502)	(603,007,779)	(494,847,730)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายดอกเบี้ย	(85,722,295)	(124,691,381)	(7,192,474)	(21,646,051)
จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	30 (23,333,362)	(264,000,000)	(23,333,362)	(264,000,000)
จ่ายเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(807)	(1,045)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	27,998,560	(419,615,041)	-	(353,231,187)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	100,000,000	-	100,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	(350,000,000)	-	(350,000,000)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(14,991,487)	(37,166,091)	(1,865,657)	(5,815,782)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	96,339,151	211,549,442	96,339,151	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(322,508,397)	(438,333,308)	-	(30,000,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4 8,000,000	16,000,000	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	18 -	1,286,748,384	-	1,286,748,384
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	500,000,000	-	500,000,000	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	14,178,190	3,128,589	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	199,959,553	(16,380,451)	563,947,658	362,055,364
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	68,846,201	(10,926,378)	25,375,974	10,899,270
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	190,991,319	201,917,697	29,419,814	18,520,544
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5 259,837,520	190,991,319	54,795,788	29,419,814
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย	-	-	144,577,114	115,999,800
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	22,512,159	26,226,227	1,614,384	1,320,479
ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	8,900,305	9,564,243	-	467,006
จ่ายหุ้นปันผล	209,999,972	-	209,999,972	-
ปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	2,524,179	-	2,524,179	-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	3,590,936	-	710,683	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ สารบัญ

- 1 ข้อมูลทั่วไป
- 2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
- 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- 6 เงินลงทุนอื่น
- 7 ลูกหนี้การค้า
- 8 ลูกหนี้อื่น
- 9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
- 10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
- 11 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
- 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- 14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
- 15 เจ้าหนี้การค้า
- 16 เจ้าหนี้อื่น
- 17 ประมาณการหนี้สิน
- 18 ทุนเรือนหุ้น
- 19 สำรองและส่วนเกินทุน
- 20 ส่วนงานดำเนินงาน
- 21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
- 22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
- 23 สัญญาเช่าดำเนินงาน
- 24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
- 25 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการส่วนเพิ่ม
- 26 ต้นทุนทางการเงิน
- 27 ภาษีเงินได้
- 28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
- 29 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
- 30 เงินปันผล

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- 31 เครื่องมือทางการเงิน
- 32 ภาวะผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
- 33 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
- 34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
- 35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
- 36 การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “JWDIL” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา และครอบครัวบัณฑิตกฤษดา ซึ่งถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราร้อยละ 50.44

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ โลจิสติกส์ครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจการขนส่งสินค้า บริหารคลังสินค้า ท่าพักสินค้า บริการรับฝากสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การขนย้าย นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่าพื้นที่ การจัดเก็บรักษาเอกสารและบริการที่เกี่ยวข้อง การบริการลานจอดรถยนต์ การขนย้ายสินค้า การจัดทำพร้อมติดตั้ง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้าน โลจิสติกส์ การให้บริการด้านห้องเย็นและบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ทำสัญญาลงทุน บริหารและประกอบกิจการคลังสินค้าอันตราย (“สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ”) กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานตามสัญญา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2576 หลังจากที่สัญญาสิ้นสุดลงบริษัทมีสิทธิขอให้ออกอายุสัญญาได้อีกสองคราว มีกำหนดคราวละห้าปี ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่ยอมรับร่วมกัน โดยบริษัทต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อยสองปีก่อนสัญญาจะสิ้นสุดลง

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ภายใต้เงื่อนไขในสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ ในแต่ละเดือนบริษัทต้องชำระเงินค่าตอบแทนให้กับกทท. ตามอัตราที่กำหนดในสัญญาของรายได้การเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้สินค้าอันตราย และค่าภาระฝากเก็บสินค้าและผู้สินค้าอันตราย ซึ่งอัตราค่าบริการในการเคลื่อนย้าย และค่าภาระฝากเก็บ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าและผู้สินค้าที่บริษัทให้บริการแก่ผู้รับบริการซึ่ง กทท. เป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ในแต่ละปีของการดำเนินงาน หากปริมาณสินค้าหรือผู้สินค้าอันตรายมีปริมาณต่ำกว่าหรือมากกว่าปริมาณขั้นต่ำ บริษัทต้องชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมพิเศษตามอัตราที่กำหนดในสัญญา

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทสำหรับการประกอบการคลังสินค้าอันตรายทั้งหมดจะถูกโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ กทท. ทั้งนี้ ส่วนสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบการตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ กทท. มีสิทธิที่จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนตามราคามูลค่าตามบัญชี

รายละเอียดของบริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้น โดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ

สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า

สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย

หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

เกณฑ์การวัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ก)

(ค) สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนอของงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การใช้วิจรรย์ณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจรรย์ณญาณ การประมาณ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดคน โขบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุข้อประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฎ) 10 12 13

การทดสอบการด้อยค่า เกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญ

ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ณ) 17 33

ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบ โดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงาน โดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เครื่องมือทางการเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลารายงาน

(ก) เกณฑ์ในการจัดหางบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นารรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมี
ความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่
ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการ
การโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ค่าความนิยมนักวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ
หนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถือหุ้นเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถือหุ้นให้ใช้ราคาต่ำกว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามที่ระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบนอกตลาดไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น

หากมีการออกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (โครงการทดแทน) เพื่อแลกเปลี่ยนกับโครงการที่พนักงานของผู้ถือหุ้นถืออยู่ (โครงการผู้ถือหุ้น) ขึ้นอยู่กับต้นทุนบริการในอดีต ผู้ซื้อต้องวัดส่วนของโครงการทดแทนด้วยมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งตอบแทนที่โอน หากมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงานในอนาคต ผลต่างระหว่างมูลค่าซึ่งรวมอยู่ในสิ่งตอบแทนที่โอนไป และราคาตลาดของโครงการทดแทน รับรู้เป็นผลตอบแทนพนักงานภายหลังการรวมธุรกิจ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็น การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบกับก่อนหน้าสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วันใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหนี้สินที่ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดทำงบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นที่กลุ่มบริษัทมีส่วนควบคุม ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ส่วนที่ได้มานั้นได้รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วนของเจ้าของ

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

การสูญเสียอำนาจควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการทำงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในกิจการนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้ำบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกันถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่ทำที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุน โดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกบันทึกส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วน โดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระสำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกำไรหรือขาดทุน

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียกและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ง) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมิน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายจากบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณ โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้านรวมการปันส่วนของค่าโซหุ้การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้าในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ่งถือไว้เพื่อค้า จัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนและแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อจำกัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังจากการรับรู้มูลค่าในครั้งแรกเงินลงทุนเพื่อขายแสดงใน มูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการซื้อขายและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงใน ส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการซื้อขายและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เลขบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากำไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการซื้อขาย

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เลขบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ข) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการซื้อขาย

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 10 - 30 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

การจัดประเภทไปยังที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ด้วยมูลค่าตามบัญชี

(ข) **ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่อของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าอื่นๆ ให้ จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน อุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคา สะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ ตามสัญญา เพื่อทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ บันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อสังหาริมทรัพย์นั้นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยมูลค่าตามบัญชี

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ก่อนข้างแก่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่า ตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์ หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวน โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 30 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 20 ปี
อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์อื่น	5 ปี
ยานพาหนะ	5 - 10 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในคลังสินค้า	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

(ณ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีการาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สำหรับตราสารทุน – การบัญชีด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

ข้อตกลงภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ

กลุ่มบริษัทบันทึกข้อตกลงภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อมีสิทธิเรียกเก็บค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีการาทุน ซึ่งรวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ หักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อเข้ามาและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม และผลขาดทุนจากการค้ำค่าสะสม

รายการภายหลังการรับรู้รายการ

รายการภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์

ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	3 - 10 ปี
ความสัมพันธ์กับลูกค้า	10 ปี
ข้อตกลงภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ	30 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

การประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในข้อตกลงภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ เริ่มจากระยะเวลาที่กลุ่มบริษัทสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากการให้บริการภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ และสิ้นสุดเมื่อหมดระยะเวลาข้อตกลงการให้บริการ

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ญ) ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า

ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้าเป็นสิทธิการเช่าในที่ดินของกลุ่มบริษัทเพื่อใช้ประโยชน์และมีอายุการให้ประโยชน์จำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการลดมูลค่า

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุน

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า โดยเริ่มตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า เมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นไปตามอายุสัญญาเช่า

(ฎ) การด้อยค่า

ขอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับค่าความนิยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ขอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับขอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ขอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขาย คำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนร่วมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มี การปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ก) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืม โดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(จ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ข) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่นั่นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีการระงับตามกฎหมายหรือการระงับโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการทำงานที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและการระงับนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ต) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นใน ส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนสิทธิซื้อหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน

มูลค่ายุติธรรมของจำนวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นที่ชำระด้วยเงินสดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ กับการเพิ่มขึ้นใน ส่วนของหนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิได้รับชำระอย่างไม่มีเงื่อนไข หนี้สินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกๆ วันที่ในรายงานและวันที่จ่ายชำระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ณ) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไป เพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ค) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ

รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ

รายได้ค่าเช่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น รายได้จากบริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

รายได้จากข้อตกลงภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ

รายได้จากการดำเนินงานหรือให้บริการภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการจะรับรู้ในงวดบัญชีที่กลุ่มบริษัทให้บริการ เมื่อกลุ่มบริษัทให้บริการตามข้อตกลงดังกล่าวมากกว่าหนึ่งบริการ สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกบันทึกเป็นส่วนโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของบริการที่ส่งมอบ

การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ค) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

(ค) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขึ้นค่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่าเมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

การจำแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่น โดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนั้นจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

(ท) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ข) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี

(ค) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนี้ การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วมและการร่วมค้า และบริษัทย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	
	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับ บริหารหรือไม่)
บริษัท คิงฟิชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นผู้ถือหุ้น ใน บริษัทย่อยทางอ้อม
บริษัท ไชคสมุทรมารีน จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท โกลฟ บิสโทร จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท ชีวาย โซลูชั่น จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท พอร์ท อิกวิปเมนท์ ซัพพลาย จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เก็ท บิลเดอร์ จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท ซุปเปอร์ เค พาวเวอร์ จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้บริหารของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	
	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท กิลเลียน จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เนเจอร์ เฟลส จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชียแพคเกจจิ้งแอนด์ แคนนิ่ง จำกัด	ไทย	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมีผู้ถือหุ้นและ กรรมการของบริษัทย่อยทางอ้อมเป็นผู้ถือหุ้น
Clipper Holdings Co., Ltd	ฮ่องกง	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทย่อยทางอ้อม
Marchetti Group Holdings Pte. Ltd.	สิงคโปร์	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัทย่อยทางอ้อม
JWD Asia Logistics (Cambodia) Co., Ltd.	กัมพูชา	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเป็นบริษัทร่วม ทางอ้อม
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นในกลุ่มบริษัท

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ/ขายสินค้า	ต้นทุนบวกด้วยส่วนเพิ่ม
การให้เช่า/การเช่า	ราคาตลาดและราคาที่ตกลงกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
การให้/รับบริการ	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับ/จ่าย	อัตราที่ตกลงกัน โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน
ซื้อ/ขายและสินทรัพย์	ราคาตามบัญชีบวกด้วยส่วนเพิ่ม

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
รายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ	-	-	21,428	93,819
ดอกเบี้ยรับ	-	-	18,259	6,687
เงินปันผลรับ	-	-	205,967	380,000
รายได้อื่น	-	-	47	5
ค่าบริการจ่าย	-	-	159,662	148,019
ค่าเช่าจ่าย	-	-	161,209	176,172
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1,047	296
ซื้อสินทรัพย์	-	-	15,899	12,757
การร่วมค้า				
รายได้จากการให้บริการ	1,040	2,782	-	-
รายได้ค่าบริการจัดการ	4,880	519	-	-
ดอกเบี้ยรับ	2,493	329	2,493	329
บริษัทร่วม				
รายได้จากการให้บริการ	1,625	4,249	-	-
ค่าบริการจ่าย	-	345	-	-
ผู้บริหารสำคัญ				
รายได้จากการให้บริการ	570	-	-	-
ผลประโยชน์พนักงาน	57,555	63,827	31,853	28,603
เงินปันผลจ่าย	71,747	161,432	71,747	161,432

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
รายได้จากการให้บริการ	7,215	9,702	-	-
ดอกเบี้ยรับ	1,430	-	1,430	-
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย	26,873	26,689	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	1,197	173	-	-
ซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	5,253	-	-
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	-	40	-	-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	594	452
การร่วมค้า	4,631	3,114	-	-
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	642	1,303	-	-
รวม	<u>5,273</u>	<u>4,417</u>	<u>594</u>	<u>452</u>

ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	164,621	121,189
การร่วมค้า	1,120	4,420	406	329
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	-	13	500	-
รวม	<u>1,120</u>	<u>4,433</u>	<u>165,527</u>	<u>121,518</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	239,800	2,601
เพิ่มขึ้น	-	-	231,000	335,800
ลดลง	-	-	(38,800)	(98,601)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	432,000	239,800
	(พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	32,000	42,800
เพิ่มขึ้น	-	-	16,000	32,000
ลดลง	-	-	-	(42,800)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	48,000	32,000
การร่วมค้า				
ณ วันที่ 1 มกราคม	46,700	-	46,700	-
เพิ่มขึ้น	48,170	46,700	48,170	46,700
ลดลง	(46,700)	-	(46,700)	-
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
	558	-	558	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	48,728	46,700	48,728	46,700

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น	48,170	-	48,170	-
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	558	-	558	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>48,728</u>	<u>-</u>	<u>48,728</u>	<u>-</u>
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	46,700	-	78,700	42,800
เพิ่มขึ้น	96,340	46,700	112,340	78,700
ลดลง	(46,700)	-	(46,700)	(42,800)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตรา แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	1,116	-	1,116	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>97,456</u>	<u>46,700</u>	<u>145,456</u>	<u>78,700</u>
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	18,015	22,413
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1,315	1,184	-	-
รวม	<u>1,315</u>	<u>1,184</u>	<u>18,015</u>	<u>22,413</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	5,733	56
บริษัทร่วม	9,830	-	-	-
ผู้บริหารสำคัญ	30	1,984	-	1,984
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1,804	10,199	-	-
รวม	<u>11,664</u>	<u>12,183</u>	<u>5,733</u>	<u>2,040</u>

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินกู้ยืมระยะยาว				
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	24,000	16,000	-	-
รวม	<u>24,000</u>	<u>16,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี (2558: ร้อยละ 5.50 ต่อปี)

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
เพิ่มขึ้น	-	-	40,000	12,000
ลดลง	-	-	(40,000)	(12,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)			
เงินกู้ยืมระยะยาว				
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	16,000	-	-	-
เพิ่มขึ้น	-	16,000	-	-
ลดลง	8,000	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>24,000</u>	<u>16,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าพื้นที่จอดรถ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 บริษัท ออโต้ลोजิก จำกัด ทำสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อเช่าพื้นที่จอดรถกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ออโต้ลोजิก จำกัด ทำสัญญาเช่าดำเนินงานเพื่อเช่าพื้นที่จอดรถกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.68 ล้านบาท

สัญญาเช่าสำนักงาน คลังสินค้าและการให้บริการ

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัททำสัญญาเช่าดำเนินงานหลายฉบับ เพื่อเช่าสำนักงาน คลังสินค้าและการบริการกับบริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด โดยมีค่าเช่าและค่าบริการในอัตราเดือนละ 0.17 – 4.30 ล้านบาท และสามารถต่ออายุสัญญาต่อไปได้อีกคราวละ 1 ปี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 บริษัททำสัญญาเช่าดำเนินงาน เพื่อเช่าคลังสินค้ากับบริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.9 ล้านบาท มีกำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561

สัญญาเช่าที่ดิน

บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินหลายฉบับกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2586 โดยมีค่าเช่าในอัตราเดือนละ 0.5 – 0.8 ล้านบาท

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สัญญาเงินให้กู้ยืม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัญญาให้กู้ยืมเงินกับบริษัทย่อยสี่แห่ง การร่วมค้าสองแห่ง และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันหนึ่งแห่ง รวมวงเงินให้กู้ยืมเป็นจำนวน 703.02 ล้านบาท (2558: 350.50 ล้านบาท) เงินให้กู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 5.50 ต่อปี (2558: ร้อยละ 5.50 - 7.65 ต่อปี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือรวมเป็นจำนวนเงิน 577.46 ล้านบาท (2558: 318.50 ล้านบาท)

สัญญาเงินกู้ยืม

บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัท คิงพีชเชอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง วงเงินกู้ยืมมีจำนวน 24.00 ล้านบาท เงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี มีระยะเวลาการปลอดชำระคืนเงินต้น (Grace Period) 18 เดือน มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน เป็นจำนวน 36 งวด เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกู้ยืมดังกล่าวมียอดคงเหลือรวมเป็นจำนวนเงิน 24.00 ล้านบาท (2558: 16.00 ล้านบาท)

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	10,522	2,305	1,448	858
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	55,260	47,332	1,593	713
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	194,056	141,354	51,755	27,849
รวม	<u>259,838</u>	<u>190,991</u>	<u>54,796</u>	<u>29,420</u>

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน				
ของบริษัทย่อย	244,529	169,179	54,792	29,420
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	14,940	21,685	4	-
อื่นๆ	369	127	-	-
รวม	<u>259,838</u>	<u>190,991</u>	<u>54,796</u>	<u>29,420</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

6 เงินลงทุนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินลงทุนชั่วคราว				
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า	238,630	174,848	238,630	174,848
	<u>238,630</u>	<u>174,848</u>	<u>238,630</u>	<u>174,848</u>
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	75,504	-	75,504	-
ตราสารทุนอื่นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	349	516	-	-
	<u>75,853</u>	<u>516</u>	<u>75,504</u>	<u>-</u>
รวม	<u>314,483</u>	<u>175,364</u>	<u>314,134</u>	<u>174,848</u>

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินลงทุนชั่วคราว				
หลักทรัพย์เพื่อค้า				
ณ 1 มกราคม	174,848	-	174,848	-
ซื้อระหว่างปี	275,800	304,215	275,800	304,215
ขายระหว่างปี	(212,176)	(129,716)	(212,176)	(129,716)
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า	158	349	158	349
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>238,630</u>	<u>174,848</u>	<u>238,630</u>	<u>174,848</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินลงทุนระยะยาวอื่น				
หลักทรัพย์เพื่อขาย				
ณ 1 มกราคม	-	-	-	-
ซื้อระหว่างปี	72,980	-	72,980	-
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า	2,524	-	2,524	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>75,504</u>	<u>-</u>	<u>75,504</u>	<u>-</u>

ยอดเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สกุลเงินบาท	238,979	175,364	238,630	174,848
สกุลเงินเรียลกัมพูชา	75,504	-	75,504	-
รวม	<u>314,483</u>	<u>175,364</u>	<u>314,134</u>	<u>174,848</u>

7 ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	5,273	4,417	594
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		337,765	341,337	68,636
รวม		<u>343,038</u>	<u>345,754</u>	<u>69,230</u>
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ		(2,587)	(3,861)	(9)
สุทธิ		<u>340,451</u>	<u>341,893</u>	<u>69,221</u>
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี		859	573	(437)
		<u>859</u>	<u>573</u>	<u>(437)</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	5,136	1,555	476	452
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	113	770	118	-
3 - 6 เดือน	24	-	-	-
6 - 12 เดือน	-	2,092	-	-
	5,273	4,417	594	452
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	196,296	208,651	37,576	37,689
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 3 เดือน	122,426	119,535	25,646	36,280
3 - 6 เดือน	11,761	8,153	1,712	834
6 - 12 เดือน	5,622	2,935	3,693	986
มากกว่า 12 เดือน	1,660	2,063	9	-
	337,765	341,337	68,636	75,789
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,587)	(3,861)	(9)	(493)
	335,178	337,476	68,627	75,296
สุทธิ	340,451	341,893	69,221	75,748

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 45 วัน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สกุลเงินบาท	311,315	299,793	63,647	69,223
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	29,135	42,100	5,574	6,525
สกุลเงินเยเมนมาร์	1	-	-	-
รวม	<u>340,451</u>	<u>341,893</u>	<u>69,221</u>	<u>75,748</u>

8 ลูกหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	1,120	4,433	165,527
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		59,751	55,895	6,734
เงินทอนแก่ผู้ขายสินค้า		40,392	3,813	132
เงินจ่ายล่วงหน้าก่อสร้าง		29,323	-	-
ลูกหนี้กรมสรรพากร		3,491	-	3,491
อื่นๆ		5,526	3,438	125
		<u>138,483</u>	<u>63,146</u>	<u>10,482</u>
รวม		<u>139,603</u>	<u>67,579</u>	<u>176,009</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

9 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
ณ วันที่ 1 มกราคม	11,791	5,685
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	(7,075)	2,554
ซื้อเงินลงทุน	6,610	3,552
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>11,326</u>	<u>11,791</u>

การซื้อเงินลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 บริษัท เจดับเบิลยูดี เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ลีจี้ เอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 40 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวนเงิน 1.60 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 บริษัท เจดับเบิลยูดี เอเชีย โฮลดิ้ง ไพรเวท จำกัด (“JWDAH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ลงทุนเพิ่มใน EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. เป็นจำนวนเงิน 141,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่ากับ 5.01 ล้านบาท) (141,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 และวันที่ 15 กันยายน 2558 JWDAH ได้ลงทุนเพิ่มใน EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd. เป็นจำนวนเงิน 100,115 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่ากับ 3.55 ล้านบาท) (จำนวน 100,115 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ	หุ้นชำระแล้ว		งบการเงินรวม		มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย		เงินปันผลรับ			
			2559	2558	ราคาหุ้น	ราคาหุ้น	2559	2558	2559	2558		
			(ร้อยละ)		2559	2558	(พันบาท)		2559	2558		
บริษัทร่วม												
JVK - Naga Movers Ltd.	ให้บริการขนส่ง	กัมพูชา	50.00	50.00	USD 25,000	USD 25,000	1,001	1,001	4,360	4,394	-	-
JVK - Naga Movers, LDA	ให้บริการขนส่ง	ติมอร์ตะวันออก	50.00	50.00	USD 25,000	USD 25,000	800	800	5,215	4,498	-	-
การร่วมค้า												
EM Logistics & Warehousing Pte. Ltd.	ลงทุนในบริษัทอื่น	สิงคโปร์	50.00	50.00	USD 482,232	USD 200,732	8,562	3,552	-	2,899	-	-
บริษัท ลิงค์ เอเชีย โลจิสติกส์ จำกัด	ให้บริการขนส่ง	ไทย	40.00	-	4 ล้านบาท	-	1,600	-	1,751	-	-	-
รวม							11,963	5,353	11,326	11,791	-	-

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาเปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,228,135	1,058,635
ซื้อเงินลงทุน	210,800	169,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>1,438,935</u>	<u>1,228,135</u>

การซื้อเงินลงทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยดังนี้

- บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 136.00 ล้านบาท (1,360,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุน
- บริษัท เจดับเบิลยูดี เอเชีย จำกัด (“JWDA”) เป็นจำนวนเงิน 25.00 ล้านบาท (จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุน
- บริษัท เจดับเบิลยูดี เอเชีย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 41.80 ล้านบาท (จำนวน 1,045,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุน
- บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 8.00 ล้านบาท (หุ้นสามัญจำนวน 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 80 ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 JWDA ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจดับเบิลยูดี เอเชีย โฮลดิ้ง ไพรเวท จำกัด (“JWDAH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 321,393 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 19.54 ล้านบาท) (จำนวน 321,393 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 18 สิงหาคม 2559 JWDAH ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JCM Logistics & Warehousing Private Limited (“JCM”) ในอัตราร้อยละ 52.5 เป็นจำนวนเงิน 212,914 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 10.67 ล้านบาท) (จำนวน 405,550 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 JWDAH ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Jasia Logistics (Myanmar) Company Limited เป็นจำนวน 175,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่ากับ 15.72 ล้านบาท) (จำนวน 175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา)

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยดังนี้

- บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 22.00 ล้านบาท (220,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
- บริษัท ดาด้าเซฟ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 35.00 ล้านบาท (350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
- JWDA เป็นจำนวนเงิน 12.50 ล้านบาท (125,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
- บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แอซิฟิค จำกัด เป็นจำนวนเงิน 100.00 ล้านบาท (1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 1 มิถุนายน 2558 JWDAH ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของ JCM ในอัตราร้อยละ 52.5 เป็นจำนวนเงิน 22,529 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 3.48 ล้านบาท) (จำนวน 42,911 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์)

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 วันที่ 15 กันยายน 2558 และวันที่ 18 ธันวาคม 2558 JWDA ได้ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JWDAH เป็นจำนวนเงิน 428,787 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่ากับ 10.89 ล้านบาท) (จำนวน 428,787 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์)

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับแต่ละปี มีดังนี้

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการ จัดตั้ง	งบการเงินเฉพาะกิจการ												
		สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		เงินปันผลรับ		
		2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
		(ร้อยละ)								(พันบาท)				
บริษัทย่อยทางตรง														
บริษัท เบลูจพรแลนด์ จำกัด	ให้เช่าที่ดินและอาคาร	ไทย	100.00	100.00	252 ล้านบาท	116 ล้านบาท	252,000	116,000	-	-	252,000	116,000	55,440	116,000
บริษัท ออโต้ลोजิก จำกัด	การให้บริการและให้เช่า พื้นที่ลานจอดรถ	ไทย	100.00	100.00	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	52,591	52,591	-	-	52,591	52,591	90,000	-
บริษัท คาด้าเซฟ จำกัด	ให้บริการจัดการเอกสาร และข้อมูล	ไทย	100.00	100.00	75 ล้านบาท	75 ล้านบาท	75,000	75,000	-	-	75,000	75,000	5,625	-
บริษัท เจวีเค อินเตอร์เนชั่นแนล มูฟเวอร์ส จำกัด	บรรจุหีบห่อ ขนย้าย ภายในประเทศและ ระหว่างประเทศ	ไทย	100.00	100.00	40 ล้านบาท	40 ล้านบาท	40,000	40,000	-	-	40,000	40,000	9,600	-
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย จำกัด	โลจิสติกส์ บริหารการ ขนส่งสินค้า บริหาร คลังสินค้า ให้บริการ ท่าพักสินค้าและการ บรรจุภัณฑ์	ไทย	100.00	100.00	117.3 ล้านบาท	50.5 ล้านบาท	117,300	50,500	-	-	117,300	50,500	-	-

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการ จัดตั้ง	งบการเงินเฉพาะกิจการ														
		สัดส่วนความ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		เงินปันผลรับ				
		เป็นเจ้าของ														
		2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558			
		(ร้อยละ)														
		(พันบาท)														
บริษัท ไดนามิก ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด	จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย	ไทย	100.00	100.00	7.1	ล้านบาท	7.1	ล้านบาท	9,905	9,905	-	-	9,905	9,905	6,390	-
บริษัท เจดับเบิลยูดี ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด	ให้บริการขนส่งสินค้า ทุกชนิด ทั้งภายในและ ระหว่างประเทศ	ไทย	100.00	100.00	25	ล้านบาท	25	ล้านบาท	25,000	25,000	-	-	25,000	25,000	13,750	-
บริษัท จาแพค โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	ไทย	100.00	100.00	152.5	ล้านบาท	152.5	ล้านบาท	543,469	543,469	-	-	543,469	543,469	25,162	264,000
บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก จำกัด	ให้บริการรับฝากสินค้า แช่แข็งในห้องเย็น	ไทย	99.67	99.67	250	ล้านบาท	250	ล้านบาท	249,000	249,000	-	-	249,000	249,000	-	-
บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด	ให้บริการคลังสินค้า	ไทย	66.67	67.67	106	ล้านบาท	100	ล้านบาท	74,670	66,670	-	-	74,670	66,670	-	-
รวม								<u>1,438,935</u>	<u>1,228,135</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,438,935</u>	<u>1,228,135</u>	<u>205,967</u>	<u>380,000</u>	

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการ จัดตั้ง	งบการเงินเฉพาะกิจการ												
		สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ		เงินปันผลรับ		
		2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	
		(ร้อยละ)								(พันบาท)				
บริษัทย่อยทางอ้อม														
บริษัท แปซิฟิก ห้างเซ็น จำกัด	ให้บริการรับฝากสินค้า แช่แข็งในห้องเย็นและ ขนส่งสินค้าแช่แข็ง	ไทย	100.00	100.00	180 ล้านบาท	180 ล้านบาท	180,000	180,000	-	-	180,000	180,000	33,000	293,202
บริษัท แปซิฟิก โลจิสติกส์ โปรร จำกัด	ให้บริการขนส่ง	ไทย	100.00	100.00	20 ล้านบาท	20 ล้านบาท	20,000	20,000	-	-	20,000	20,000	-	-
บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตร์จ จำกัด	ให้บริการรับฝากสินค้า แช่แข็งในห้องเย็น	ไทย	66.67	66.67	150 ล้านบาท	150 ล้านบาท	100,000	100,000	-	-	100,000	100,000	-	-
บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี เอเชีย โฮลดิ้ง ไพรเวท จำกัด	ลงทุนในบริษัทอื่น	สิงคโปร์	100.00	100.00	USD 863,726	USD 309,126	30,428	10,889	-	-	30,428	10,889	-	-
JVK International Movers (USA), Inc.	ให้บริการขนส่ง	สหรัฐอเมริกา	100.00	100.00	USD 25,000	USD 25,000	957	957	-	-	957	957	-	-
JVK Indochina Movers Ltd.	ให้บริการขนส่ง	เวียดนาม	100.00	100.00	USD 70,514	USD 70,514	2,335	2,335	-	-	2,335	2,335	-	-
JCM Logistics & Warehousing Private Limited	ลงทุนในบริษัทอื่น	สิงคโปร์	52.50	52.50	USD 760,737	USD 185,737	14,132	3,482	-	-	14,132	3,482	-	-
Jasia Logistics (Myanmar) Co., Ltd.	ให้บริการรับฝากสินค้าและ ขนส่งสินค้า	พม่า	52.50	52.50	USD 581,985	USD 125,000	20,145	4,430	-	-	20,145	4,430	-	-
							<u>367,997</u>	<u>322,093</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>367,997</u>	<u>322,093</u>	<u>33,000</u>	<u>293,202</u>

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ

	งบการเงินรวม/เฉพาะกิจการ		รวม
	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายใต้สัญญาอนุญาต ให้ดำเนินการ	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง (พันบาท)	
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	333,623	10,362	343,985
เพิ่มขึ้น	33,999	90,537	124,536
โอน	94,375	(94,375)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	461,997	6,524	468,521
เพิ่มขึ้น	1,247	16,726	17,973
โอน	23,235	(23,235)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	486,479	15	486,494
ค่าตัดจำหน่าย			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	104,118	-	104,118
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	40,041	-	40,041
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	144,159	-	144,159
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	31,645	-	31,645
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	175,804	-	175,804
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	229,505	10,362	239,867
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	317,838	6,524	324,362
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	310,675	15	310,690

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม			รวม
	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	สินทรัพย์ระหว่าง ก่อสร้างและติดตั้ง (พันบาท)	
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	35,545	1,121,463	10,722	1,167,730
เพิ่มขึ้น	-	7,632	20,520	28,152
โอน	-	22,928	(22,928)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ				
1 มกราคม 2559	35,545	1,152,023	8,314	1,195,882
เพิ่มขึ้น	-	88	107,983	108,071
โอน	-	116,247	(116,247)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	35,545	1,268,358	50	1,303,953
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก				
การค้ำค่า				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	323,901	-	323,901
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	51,285	-	51,285
กลับรายการขาดทุนจาก				
การค้ำค่า	-	(19,714)	-	(19,714)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ				
1 มกราคม 2559	-	355,472	-	355,472
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	-	52,323	-	52,323
กลับรายการขาดทุนจาก				
การค้ำค่า	-	(9,809)	-	(9,809)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	397,986	-	397,986
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	35,545	797,562	10,722	843,829
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ				
1 มกราคม 2559	35,545	796,551	8,314	840,410
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	35,545	870,372	50	905,967

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 867.25 ล้านบาท (2558: 771.62 ล้านบาท) ไปค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่ไม่ได้ใช้งานและอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่าแก่บุคคลที่สาม สัญญาเช่าแต่ละสัญญานี้ไม่สามารถยกเลิกได้เป็นระยะเวลา 1 - 30 ปี การต่ออายุสัญญาภายหลังจะเป็นไปตามการต่อรองกับผู้เช่า

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี ยกเว้นงานระหว่างก่อสร้างกลุ่มบริษัทไม่ได้ทำการประเมินเนื่องจากสินทรัพย์เหล่านี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่ใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมที่ทำการประเมินมีมูลค่ายุติธรรมโดยวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดและวิธีรายได้เป็นจำนวน 1,574.09 ล้านบาท (2558: 1,528.62 ล้านบาท) ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่ได้ทำการประเมินและแสดงในงบการเงินรวมมีจำนวน 0.05 ล้านบาท (2558: 8.31 ล้านบาท)

การทดสอบการด้อยค่า

เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปเพื่อส่งออกยังคงระดับวัตถุดิบคงเหลือสำหรับเตรียมการผลิตอยู่ในระดับต่ำ อีกทั้งบริษัทย่อยทางตรงและบริษัทย่อยทางอ้อมบางแห่งดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งมีผลต่อส่วนงานการให้บริการรับฝากและบริหารจัดการคลังสินค้าในส่วนของสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งและธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ภายใต้ส่วนงานอื่นๆ กลุ่มบริษัทจึงได้ทดสอบการด้อยค่าในสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น - ความสัมพันธ์กับลูกค้าในงบการเงินรวมและการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ได้ถูกประเมินขึ้นจากมูลค่าจากการใช้ โดยประเมินมาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต ที่เกิดขึ้น โดยประมาณการตามแผนการดำเนินธุรกิจ และอัตราคิดลดซึ่งคำนวณจากวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุน

ข้อสมมติเหล่านี้มาจากดุลยพินิจของผู้บริหารของกลุ่มบริษัทและบริษัท และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและแผนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือมีข้อมูลใหม่ที่ชัดเจนขึ้น อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติ และอัตราคิดลดที่จะนำมาใช้ในการคำนวณประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด

จากการทดสอบการด้อยค่าดังกล่าว การประมาณการมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสูงกว่ามูลค่าตามบัญชี กลุ่มบริษัท และบริษัทจึงไม่รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม		เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ใน คลังสินค้า	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
				อุปกรณ์ สำนักงานและ อุปกรณ์อื่น (พันบาท)	ยานพาหนะ			
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	289,801	1,845,326	554,767	104,522	214,952	68,705	80,181	3,158,254
เพิ่มขึ้น	49,313	22,954	29,997	13,669	32,669	3,561	258,542	410,705
โอน	-	152,143	111,448	10,549	8,140	88	(282,368)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	-	(510)	(510)
จำหน่าย	-	(2,059)	(27,458)	(509)	(7,067)	(146)	(1,643)	(38,882)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ								
1 มกราคม 2559	339,114	2,018,364	668,754	128,231	248,694	72,208	54,202	3,529,567
เพิ่มขึ้น	241	24,790	18,560	7,042	26,624	4,072	112,130	193,459
โอน	7,778	31,966	31,946	4,027	6,898	-	(82,615)	-
จำหน่าย	-	(20,307)	(2,476)	(428)	(2,453)	(188)	-	(25,852)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	347,133	2,054,813	716,784	138,872	279,763	76,092	83,717	3,697,174

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม		เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ใน คลังสินค้า	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
				อุปกรณ์ สำนักงาน และอุปกรณ์อื่น (พันบาท)	ยานพาหนะ			
ค่าเสื่อมราคา								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	334,373	53,079	47,256	114,792	42,212	-	591,712
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	147,801	81,578	20,191	41,389	10,059	-	301,018
จำหน่าย	-	(150)	(17,645)	(415)	(6,632)	(88)	-	(24,930)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ								
1 มกราคม 2559	-	482,024	117,012	67,032	149,549	52,183	-	867,800
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	347	149,138	81,058	21,631	18,536	8,965	213	279,888
จำหน่าย	-	(20,307)	(1,233)	(408)	(1,480)	(85)	-	(23,513)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	347	610,855	196,837	88,255	166,605	61,063	213	1,124,175
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	289,801	1,510,953	493,981	55,492	29,060	26,493	80,181	2,485,961
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	7,707	1,774	71,100	-	-	80,581
	289,801	1,510,953	501,688	57,266	100,160	26,493	80,181	2,566,542

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	งบการเงินรวม		เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ใน คลังสินค้า	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
				อุปกรณ์ สำนักงานและ อุปกรณ์อื่น	ยานพาหนะ			
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				(ล้านบาท)				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	339,114	1,536,340	545,150	59,008	50,953	20,025	54,202	2,604,792
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	6,592	2,191	48,192	-	-	56,975
	<u>339,114</u>	<u>1,536,340</u>	<u>551,742</u>	<u>61,199</u>	<u>99,145</u>	<u>20,025</u>	<u>54,202</u>	<u>2,661,767</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท	346,786	1,443,958	517,213	48,949	62,100	15,029	83,504	2,517,539
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	2,734	1,668	51,058	-	-	55,460
	<u>346,786</u>	<u>1,443,958</u>	<u>519,947</u>	<u>50,617</u>	<u>113,158</u>	<u>15,029</u>	<u>83,504</u>	<u>2,572,999</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 1,405.96 ล้านบาท (2558: 1,440.08 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงิน

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 525.35 ล้านบาท (2558: 501.19 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งอาคารและอุปกรณ์ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์มีจำนวน 31 พันบาท (2558: 2.8 ล้านบาท) มีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 4.75 (2558: ร้อยละ 4.5)

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	อุปกรณ์ สำนักงานและ อุปกรณ์อื่น	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ใน คลังสินค้า	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	31,195	84,614	33,679	24,164	53,845	19,110	246,607
เพิ่มขึ้น	3,372	2,951	6,309	3,556	2,124	17,083	35,395
โอน	1,443	25,135	6,464	-	88	(33,130)	-
โอนไปสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	-	-	-	(510)	(510)
จำหน่าย	-	(11,539)	(472)	(3,556)	(126)	-	(15,693)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	36,010	101,161	45,980	24,164	55,931	2,553	265,799
เพิ่มขึ้น	841	5,205	1,969	1,493	1,354	12,872	23,734
โอน	3,640	5,670	3,766	-	-	(13,076)	-
จำหน่าย	-	-	(24)	-	(70)	-	(94)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	40,491	112,036	51,691	25,657	57,215	2,349	289,439
ค่าเสื่อมราคา							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	10,438	57,616	14,205	14,198	34,799	-	131,256
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,981	10,825	6,671	7,183	7,618	-	37,278
จำหน่าย	-	(7,761)	(404)	(3,556)	(84)	-	(11,805)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559	15,419	60,680	20,472	17,825	42,333	-	156,729
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	4,676	9,647	8,642	3,508	6,339	-	32,812
จำหน่าย	-	-	(5)	-	(6)	-	(11)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	20,095	70,327	29,109	21,333	48,666	-	189,530

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	อาคารและส่วน ปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	อุปกรณ์ สำนักงานและ อุปกรณ์อื่น	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องมือและ อุปกรณ์ที่ใช้ใน คลังสินค้า	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	20,757	19,291	18,387	2,465	19,046	19,110	99,056
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	7,707	1,087	7,501	-	-	16,295
	<u>20,757</u>	<u>26,998</u>	<u>19,474</u>	<u>9,966</u>	<u>19,046</u>	<u>19,110</u>	<u>115,351</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	20,591	33,889	23,614	1,251	13,598	2,553	95,496
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	6,592	1,894	5,088	-	-	13,574
	<u>20,591</u>	<u>40,481</u>	<u>25,508</u>	<u>6,339</u>	<u>13,598</u>	<u>2,553</u>	<u>109,070</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559							
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	20,396	38,975	20,997	415	8,549	2,349	91,681
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	2,734	1,585	3,909	-	-	8,228
	<u>20,396</u>	<u>41,709</u>	<u>22,582</u>	<u>4,324</u>	<u>8,549</u>	<u>2,349</u>	<u>99,909</u>

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 98.35 ล้านบาท (2558: 79.74 ล้านบาท)

ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งอาคารและอุปกรณ์ในปี 2558 ได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินทรัพย์จำนวน 0.89 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยที่รับรู้ร้อยละ 5.27

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558 อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายสินค้าของบริษัทได้ประสบอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่าคงเหลือตามบัญชีเท่ากับ 3.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 บริษัทสำรวจความเสียหายยื่นขอค่าสินไหมทดแทนในส่วนการเรียกร้องเงินชดเชยค่าประกันภัยสำหรับความเสียหายของอุปกรณ์จำนวน 11.84 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับการชำระเงินชดเชยดังกล่าวแล้วในเดือนกันยายน 2558

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ในระหว่างปี 2559 กลุ่มบริษัทได้ทำการประเมินการใช้งานและสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ เป็นผลให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ค่าเสื่อมราคาสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลง 34.46 ล้านบาท

14 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(ล้านบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร				
- ส่วนที่มีหลักประกัน	662	7,664	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
- ส่วนที่มีหลักประกัน	<u>115,000</u>	<u>80,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	115,662	87,664	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- ส่วนที่มีหลักประกัน	350,771	373,731	8,943	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	3,000	-	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>13,846</u>	<u>12,729</u>	<u>1,097</u>	<u>1,433</u>
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่หมุนเวียน	<u>483,279</u>	<u>474,124</u>	<u>10,040</u>	<u>1,433</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
หุ้นกู้				
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	500,000	-	500,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
- ส่วนที่มีหลักประกัน	1,130,627	1,331,781	89,452	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
- ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	4 21,000	16,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	<u>1,651,627</u>	<u>1,347,781</u>	<u>589,452</u>	<u>-</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	<u>25,546</u>	<u>19,143</u>	<u>1,261</u>	<u>1,175</u>
รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยส่วนที่ไม่หมุนเวียน	<u>1,677,173</u>	<u>1,366,924</u>	<u>590,713</u>	<u>1,175</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>2,160,452</u>	<u>1,841,048</u>	<u>600,753</u>	<u>2,608</u>

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	469,433	461,395	8,943	-
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	1,600,627	1,194,181	553,658	-
ครบกำหนดหลังจากห้าปี	51,000	153,600	35,794	-
รวม	<u>2,121,060</u>	<u>1,809,176</u>	<u>598,395</u>	<u>-</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค่าประกันโดยบริษัท กรมผู้มีโอกาสลงนามและมีสินทรัพย์ เป็นหลักประกัน โดยมีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	867,251	771,621	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,405,963	1,440,083	-	-
ค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า	58,427	58,427	-	-
รวม	<u>2,331,641</u>	<u>2,270,131</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 260.62 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามลำดับ (2558: 492.74 ล้านบาท และ 50 ล้านบาท ตามลำดับ)

รายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน มีดังนี้

1) หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวนเงิน 200 ล้านบาท (200,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) และ 300 ล้านบาท (300,000 หน่วย มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) ตามลำดับ โดยครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 และ 10 พฤศจิกายน 2562 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และ 3.25 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

2) เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท				
ก) วงเงินกู้ยืม USD 3,450,000	98,395	-	98,395	-
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย				
บริษัท เบลูจพรแลนด์ จำกัด				
ก) วงเงินกู้ยืม 3.2 ล้านบาท	-	176	-	-
ข) วงเงินกู้ยืม 224 ล้านบาท	111,271	145,711	-	-
ค) วงเงิน 90 ล้านบาท	22,500	37,500	-	-
ง) วงเงินกู้ยืม 290 ล้านบาท	96,560	141,200	-	-
จ) วงเงินกู้ยืม 152 ล้านบาท	74,000	97,400	-	-
บริษัท ออโต้ลอค จำกัด				
ก) วงเงินกู้ยืม 76 ล้านบาท	51,600	75,000	-	-
ข) วงเงินกู้ยืม 0.8 ล้านบาท	-	657	-	-
บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด				
ก) วงเงินกู้ยืม 430 ล้านบาท	-	192,000	-	-
ข) วงเงินกู้ยืม 7.6 ล้านบาท	3,561	5,097	-	-
ค) วงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท	197,000	-	-	-
บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก จำกัด				
ก) วงเงินกู้ยืม 244 ล้านบาท	209,400	233,400	-	-
ข) วงเงินกู้ยืม 57 ล้านบาท	48,300	53,100	-	-
ค) วงเงินกู้ยืม 82 ล้านบาท	65,200	74,800	-	-
ง) วงเงินกู้ยืม 4.01 ล้านบาท	-	476	-	-
บริษัท จาแพค โฮลดิ้ง จำกัด				
ก) วงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท	49,510	89,590	-	-

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บริษัท แปซิฟิก โฮงเยิน จำกัด				
ก) วงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท	88,303	121,711	-	-
ข) วงเงินกู้ยืม 35 ล้านบาท	2,880	9,888	-	-
ค) วงเงินกู้ยืม 30 ล้านบาท	-	1,500	-	-
ง) วงเงินกู้ยืม 45 ล้านบาท	9,144	19,152	-	-
จ) วงเงินกู้ยืม 135 ล้านบาท	108,000	135,000	-	-
บริษัท เจทีเค โคลด์ สตอเรจ จำกัด				
ก) วงเงินกู้ยืม 325 ล้านบาท	245,774	272,154	-	-
รวม	1,481,398	1,705,512	98,395	-
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(350,771)	(373,731)	(8,943)	-
สุทธิ	1,130,627	1,331,781	89,452	-

รายละเอียดของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

วงเงินกู้ยืม	ระยะเวลาปลอดการชำระ คืนเงินต้น (Grace period)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การจ่ายชำระคืนเงินต้น
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท			
ก) วงเงินกู้ยืม USD 3,450,000	-	Libor + 3%	- ทั้งหมด 28 งวด งวดละ USD 124,000 - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2560
เงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย			
บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด			
ก) วงเงินกู้ยืม 3.2 ล้านบาท	-	MLR	- ทั้งหมด 36 งวด งวดละ 0.09 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นเดือน มีนาคม 2556

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินกู้ยืม	ระยะเวลาปลอดการชำระ ค่างวดเงินต้น (Grace period)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การจ่ายชำระค่างวดเงินต้น
ข) วงเงินกู้ยืม 224 ล้านบาท	-	MLR-1.75	- ทั้งหมด 96 งวด - งวดที่ 1-12 งวดละ 1.5 ล้านบาท - งวดที่ 13-96 งวดละ 2.87 ล้านบาท - เริ่มชำระค่างวดเงินต้นตั้งแต่เดือน กันยายน 2555
ค) วงเงินกู้ยืม 90 ล้านบาท	-	งวดที่ 1-12 MLR-1 งวดที่ 13-24 MLR-0.5 งวดที่ 25-78 MLR	- ทั้งหมด 78 งวด งวดละ 1.25 ล้านบาท - เริ่มชำระค่างวดเงินต้นตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555
ง) วงเงินกู้ยืม 290 ล้านบาท	-	MLR-1.75	- ทั้งหมด 84 งวด งวดละ 3.72 ล้านบาท - เริ่มชำระค่างวดเงินต้นตั้งแต่ เดือนกันยายน 2555
จ) วงเงินกู้ยืม 152 ล้านบาท	-	MLR-1.75	- ทั้งหมด 84 งวด งวดละ 1.95 ล้านบาท - เริ่มชำระค่างวดเงินต้นตั้งแต่เดือน กันยายน 2556
บริษัท ออโต้ลิจิก จำกัด			
ก) วงเงินกู้ยืม 76 ล้านบาท	10 เดือน	งวดที่ 13- 24 MLR-1.5 งวดที่ 25-47 MLR-0.5 งวดที่ 48 MLR-0.5	- ทั้งหมด 48 งวด งวดละ 1.95 ล้านบาท งวดสุดท้าย 2.85 ล้านบาท - เริ่มชำระค่างวดเงินต้นตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2559
ข) วงเงินกู้ยืม 0.8 ล้านบาท	-	MLR	- ทั้งหมด 48 งวด งวดละ 0.02 ล้านบาท - เริ่มชำระค่างวดเงินต้นตั้งแต่เดือน มีนาคม 2558

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินกู้ยืม	ระยะเวลาปลอดการชำระ คืนเงินต้น (Grace period)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การจ่ายชำระคืนเงินต้น
บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด			
ก) วงเงินกู้ยืม 430 ล้านบาท	18 เดือน	งวดที่ 1-12 MLR-1 งวดที่ 13-24 MLR-0.5 งวดที่ 25-96 MLR	- ทั้งหมด 96 งวด - งวดที่ 19-36 งวดละ 4 ล้านบาท - งวดที่ 37-60 งวดละ 5 ล้านบาท - งวดที่ 61-84 งวดละ 6.5 ล้านบาท - งวดที่ 85-96 งวดละ 7 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557
ข) วงเงินกู้ยืม 7.6 ล้านบาท	-	MLR	- ทั้งหมด 60 งวด งวดละ 0.128 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2557
ค) วงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท	30 เดือน	งวดที่ 1-12 MLR-1 งวดที่ 13-24 MLR-0.5 งวดที่ 25 เป็นต้นไป MLR	- ทั้งหมด 77 งวด - งวดที่ 1-13 งวดละ 1.5 ล้านบาท - งวดที่ 14-25 งวดละ 2 ล้านบาท - งวดที่ 26-37 งวดละ 2.5 ล้านบาท - งวดที่ 38-61 งวดละ 3 ล้านบาท - งวดที่ 62-73 งวดละ 3.5 ล้านบาท - งวดที่ 74-76 งวดละ 4 ล้านบาท - งวดที่ 77 งวดละ 0.5 ล้านบาท

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินกู้ยืม	ระยะเวลาปลอดการชำระ คืนเงินต้น (Grace period)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การจ่ายชำระคืนเงินต้น
บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก จำกัด			
ก) วงเงินกู้ยืม 244 ล้านบาท	11 เดือน ได้รับการขยายระยะเวลา ปลอดการชำระคืนเงินต้น เดิมเริ่มชำระคืนเงินต้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นเดือนสิงหาคม 2558	MLR-0.5 ถึง MLR-2	- ทั้งหมด 84 งวด - งวดที่ 1-5 งวดละ 2 ล้านบาท - งวดที่ 6-17 งวดละ 3 ล้านบาท - งวดที่ 18-29 งวดละ 3.5 ล้านบาท - งวดที่ 30 เป็นต้นไป งวดละ 4 ล้านบาท
ข) วงเงินกู้ยืม 57 ล้านบาท	5 เดือน ได้รับการขยายระยะเวลา ปลอดการชำระคืนเงินต้น เดิมเริ่มชำระคืนเงินต้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นเดือนสิงหาคม 2558	MLR-0.5 ถึง MLR-2	- ทั้งหมด 66 งวด - งวดที่ 1-5 งวดละ 0.4 ล้านบาท - งวดที่ 6-17 งวดละ 0.7 ล้านบาท - งวดที่ 18-29 งวดละ 1.1 ล้านบาท - งวดที่ 30 เป็นต้นไป งวดละ 2.5 ล้านบาท
ค) วงเงินกู้ยืม 82 ล้านบาท	5 เดือน ได้รับการขยายระยะเวลา ปลอดการชำระคืนเงินต้น เดิมเริ่มชำระคืนเงินต้น ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เป็นเดือนสิงหาคม 2558	MLR-0.5 ถึง MLR-2	- ทั้งหมด 66 งวด - งวดที่ 1-5 งวดละ 0.8 ล้านบาท - งวดที่ 6-17 งวดละ 1 ล้านบาท - งวดที่ 18-29 งวดละ 1.4 ล้านบาท - งวดที่ 30 เป็นต้นไป งวดละ 3 ล้านบาท

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วงเงินกู้ยืม	ระยะเวลาปลอดการชำระ คืนเงินต้น (Grace period)	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การจ่ายชำระคืนเงินต้น
ง) วงเงินกู้ยืม 4.01 ล้านบาท	-	MLR	- ทั้งหมด 36 งวด งวดละ 0.11 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2556
บริษัท จาแพค โฮลดิ้ง จำกัด			
ก) วงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท	-	งวดที่ 1-24 MLR-1.75 งวดที่ 25-42 MLR-1.5 งวดที่ 43-60 MLR-2	- ทั้งหมด 60 งวด งวดละ 3.34 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ มกราคม 2557
บริษัท แปซิฟิค ห้างหุ้น จำกัด			
ก) วงเงินกู้ยืม 200 ล้านบาท	13 เดือน	งวดที่ 1-48 MLR-2 งวดที่ 49-84 MLR-1.5	- ทั้งหมด 84 งวด งวดละ 2.78 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2556
ข) วงเงินกู้ยืม 35 ล้านบาท	-	งวดที่ 1-48 MLR-2 งวดที่ 49 MLR-1.5 งวดที่ 50-60 MLR-2	- ทั้งหมด 60 งวด งวดละ 0.58 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ มิถุนายน 2555
ค) วงเงินกู้ยืม 30 ล้านบาท	7 เดือน	งวดที่ 1-48 MLR-2 งวดที่ 49-54 MLR-1.5	- ทั้งหมด 54 งวด งวดละ 0.834 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ พฤษภาคม 2556
ง) วงเงินกู้ยืม 45 ล้านบาท	-	MLR-2	- ทั้งหมด 54 งวด งวดละ 0.834 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ ตุลาคม 2556
จ) วงเงินกู้ยืม 135 ล้านบาท	-	MLR-2	- ทั้งหมด 60 งวด งวดละ 2.25 ล้านบาท - เริ่มชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ มกราคม 2559

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559		2558			
	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า
	อนาคตของ	ปัจจุบันของ	อนาคตของ	ปัจจุบันของ	อนาคตของ	ปัจจุบันของ
	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
	ชั้นต่ำที่	ชั้นต่ำที่	ชั้นต่ำที่	ชั้นต่ำที่	ชั้นต่ำที่	ชั้นต่ำที่
	ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย
	(พันบาท)					
ครบกำหนดชำระภายใน						
หนึ่งปี	1,236	139	1,097	1,589	156	1,433
ครบกำหนดชำระหลังจาก						
หนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	1,340	79	1,261	1,273	98	1,175
รวม	<u>2,576</u>	<u>218</u>	<u>2,358</u>	<u>2,862</u>	<u>254</u>	<u>2,608</u>

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สกุลเงินบาท	2,062,057	1,841,048	502,358	2,608
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	98,395	-	98,395	-
รวม	<u>2,160,452</u>	<u>1,841,048</u>	<u>600,753</u>	<u>2,608</u>

15 เจ้าหนี้การค้า

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2559	2558	2559	2558
		(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	1,315	1,184	18,015	22,413
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		183,768	166,496	39,614	29,637
รวม		<u>185,083</u>	<u>167,680</u>	<u>57,629</u>	<u>52,050</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สกุลเงินบาท	181,805	158,764	57,629	52,050
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	3,278	8,916	-	-
รวม	<u>185,083</u>	<u>167,680</u>	<u>57,629</u>	<u>52,050</u>

16 เจ้าหนี้อื่น

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4	11,664	12,183	5,733	2,040
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ				
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน				
ค้างจ่าย	79,315	48,666	33,175	15,288
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า	35,847	35,623	700	600
อื่นๆ	11,633	23,361	-	659
	<u>126,795</u>	<u>107,650</u>	<u>33,875</u>	<u>16,547</u>
รวม	<u>138,459</u>	<u>119,833</u>	<u>39,608</u>	<u>18,587</u>

17 ประมาณการหนี้สิน

รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	57,000	57,000
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น	14,755	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>71,755</u>	<u>57,000</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ในปี 2556 ลูกค้านำหนึ่งและบริษัทประกันภัยของลูกค้านำได้เป็นโจทก์ร่วมในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการนำสินค้ามาฝากในคลังสินค้าของบริษัท และต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้ในตัวอาคารคลังสินค้าทำให้สินค้าเสียหาย โดยโจทก์ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทและบริษัทประกันภัยของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 117.75 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน 57.08 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินในงบการเงินจำนวน 71.76 ล้านบาท สำหรับค่าเสียหายรวมถึงดอกเบี้ยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ซึ่งบริษัทได้ให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันจำนวน 82.99 ล้านบาท สำหรับเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาแล้ว

18 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2559		2558	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (พันหุ้น/พันบาท)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	600,000	300,000	600,000	300,000
ออกหุ้นใหม่	0.5	420,000	210,000	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	1,020,000	510,000	600,000	300,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	600,000	300,000	480,000	240,000
ออกหุ้นใหม่	0.5	420,000	210,000	120,000	60,000
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	1,020,000	510,000	600,000	300,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	600,000	1,335,830	480,000	109,082
ออกหุ้นใหม่	0.5	420,000	-	120,000	1,226,748
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	1,020,000	1,335,830	600,000	1,335,830

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การออกหุ้นสามัญ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องทุนจดทะเบียนดังนี้

- 1) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนเงินไม่เกิน 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 7 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 210 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา การจ่ายปันผล 0.35 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้ จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในหุ้นละ 0.35 บาท และ
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 300 ล้านบาท เป็นจำนวน 510 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ต่อมา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้รายงานผลจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริงจำนวน 419,999,944 หุ้น แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 21 - 23 กันยายน 2558 บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 11 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,320 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การขายหุ้นสามัญ) จำนวน 1,227 ล้านบาท และบริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่ 24 กันยายน 2558 ทั้งนี้บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 240 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 480 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 600 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้น ที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่าย เป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

19 สำรองและส่วนเกินทุน

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 17.85 ล้านบาท และ 11.67 ล้านบาท ตามลำดับ (2558: 35.97 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ตามลำดับ)

ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยด้วยการแลกหุ้น

ส่วนเกินทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยด้วยการแลกหุ้นแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันซื้อธุรกิจกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับการออกจำหน่ายหุ้นให้เป็นการแลกเปลี่ยนกับผู้ถือหุ้นของผู้ถูกซื้อ

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ส่วนเกินทุนจากการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย ณ วันจัดโครงสร้างธุรกิจกับจำนวนเงินที่บริษัทจ่ายซื้อ

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากเงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสมที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นคือ เงินปันผลที่บริษัทย่อยของบริษัทจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทย่อยที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยของบริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงิน 53.56 ล้านบาท (2558: 59.45 ล้านบาท)

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการค้อยค่า

การเคลื่อนไหวในทุนสำรอง

การเคลื่อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

20 ส่วนงานดำเนินงาน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนแปลงการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานใหม่เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานของกลุ่มบริษัทมากกว่า

กลุ่มบริษัทมี 5 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากดำเนินธุรกิจและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงานที่ 1 การให้บริการรับฝากและบริหารจัดการคลังสินค้า
- ส่วนงานที่ 2 การให้บริการขนส่งสินค้า
- ส่วนงานที่ 3 การให้บริการขนย้ายในประเทศและต่างประเทศ
- ส่วนงานที่ 4 บริการรับฝากเอกสารข้อมูล
- ส่วนงานที่ 5 อื่นๆ

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรก่อนภาษีเงินได้ในกรณีการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อมูลตามส่วนงานที่รายงาน

	ส่วนงานที่ 1		ส่วนงานที่ 2		ส่วนงานที่ 3		ส่วนงานที่ 4		ส่วนงานที่ 5		รวมส่วนงานที่รายงาน	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)											
รายได้จากลูกค้าภายนอก	1,523	1,666	336	300	258	293	93	88	40	57	2,250	2,404
รวมรายได้	1,523	1,666	336	300	258	293	93	88	40	57	2,250	2,404
ต้นทุนการให้เช่าและการให้บริการ	1,039	976	260	248	182	200	36	38	53	30	1,570	1,492
ค่าใช้จ่ายในการขาย	23	21	-	-	3	4	4	3	6	4	36	32
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	244	197	56	45	61	64	30	30	28	28	419	364
ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการ												
ส่วนเพิ่ม	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-
ขาดทุนจากการประมาณการหนี้สิน	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
ต้นทุนทางการเงิน	55	71	1	3	-	1	-	1	30	46	86	122
รวมค่าใช้จ่าย	1,492	1,265	317	296	246	269	70	72	117	108	2,242	2,010
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ในเงินลงทุนในบริษัทร่วม												
และการร่วมค้า	(7)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	(7)	3
กำไร (ขาดทุน) ตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได้	24	404	19	4	12	24	23	16	(77)	(51)	1	397
ณ วันที่ 31 ธันวาคม												
สินทรัพย์ส่วนงาน	5,322	4,625	278	189	180	182	104	99	1,688	1,539	7,572	6,634
หนี้สินส่วนงาน	2,399	1,684	86	63	85	86	15	11	1,032	947	3,617	2,791

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การกระทบบยอดสินทรัพย์และหนี้สินของส่วนงานที่รายงาน

	2559	2558
	(พันบาท)	
สินทรัพย์		
รวมสินทรัพย์ของส่วนงานที่รายงาน	7,572	6,634
รายการระหว่างกัน	(2,254)	(1,651)
สินทรัพย์รวม	<u>5,318</u>	<u>4,983</u>
หนี้สิน		
รวมหนี้สินของส่วนงานที่รายงาน	3,617	2,791
รายการระหว่างกัน	(912)	(454)
หนี้สินรวม	<u>2,705</u>	<u>2,337</u>

ส่วนงานภูมิศาสตร์

ส่วนงานที่ 1 และ 3 ให้บริการด้านขนส่งและบริการขนย้ายแก่ลูกค้าระหว่างประเทศ ซึ่งในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้จากกำไรให้เข้าและค่าบริการตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า ทั้งนี้กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ที่สำคัญตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในต่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์

	งบการเงินรวม	
	2559	2558
	(พันบาท)	
ไทย	2,085,486	2,165,482
สหรัฐอเมริกา	77,900	126,874
เมียนมาร์	5,630	-
ลาว	6,776	-
กัมพูชา	8,319	-
ประเทศอื่นๆ	35,332	56,363
รวม	<u>2,219,443</u>	<u>2,348,719</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

21 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	272,091	229,061	66,616	50,577
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	47,688	57,797	6,420	6,247
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและที่ปรึกษา	34,263	14,376	21,234	5,001
ค่าใช้จ่ายการเดินทาง	13,359	11,833	4,250	2,605
ค่าเบี้ยประกันภัย	9,996	11,494	1,231	1,406
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	2,307	1,943	320	141
ค่าสินค้าเสียหายที่ไม่ได้รับชดเชยจาก การประกันภัย	-	1,135	-	900
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ อื่นๆ	7 38,906	573	(437)	(195)
รวม	<u>419,469</u>	<u>363,853</u>	<u>131,012</u>	<u>86,255</u>

22 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	425,040	395,426	130,697	120,951
ผลประโยชน์อื่น	84,865	76,716	24,508	17,736
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	7,176	6,085	3,486	2,889
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้	7,847	3,776	999	867
รวม	<u>524,928</u>	<u>482,003</u>	<u>159,690</u>	<u>142,443</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัท ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 6 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

23 สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าด้านผู้เช่าที่สำคัญ

บริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับการทำเรือเป็นระยะเวลา 3 ถึง 17 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2571 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.20 ถึง 1.20 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 10 ถึง 22 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2539 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2571 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.06 ถึง 0.10 ล้านบาท

บริษัท ออโต้ลอค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับการทำเรือเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.30 ถึง 1.70 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ทำสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นเป็นระยะเวลา 3 เดือนถึง 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.38 ถึง 1.48 ล้านบาท

บริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับบริษัทเก็ท บิลเดอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2586 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.48 ถึง 0.87 ล้านบาท

บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินหลายฉบับกับบริษัทเก็ท บิลเดอร์ จำกัด เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2585 โดยมีอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.11 ถึง 0.16 ล้านบาท

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ภายในหนึ่งปี	108,332	115,905	23,314	20,374
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	215,734	265,042	18,212	24,091
หลังจากห้าปี	380,090	432,033	-	-
รวม	<u>704,156</u>	<u>812,980</u>	<u>41,526</u>	<u>44,465</u>

สัญญาเช่าด้านผู้ให้เช่าที่สำคัญ

กลุ่มบริษัทและบริษัทให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ภายในหนึ่งปี	275,416	320,893	63,099	104,184
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	332,254	541,225	-	-
หลังจากห้าปี	17,167	18,167	-	-
รวม	<u>624,837</u>	<u>880,285</u>	<u>63,099</u>	<u>104,184</u>

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

24 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
	(พันบาท)				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	22	524,928	482,003	159,690	142,443
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		366,137	412,750	69,815	82,158
ค่าขนส่ง		239,732	236,226	187,435	179,718
ค่าสาธารณูปโภคและค่าซ่อมบำรุง		171,971	186,339	67,305	70,868
ค่าเช่า		130,727	128,675	183,552	199,460
ส่วนแบ่งผลประโยชน์สัญญาลงทุน บริหาร และประกอบกรคลังสินค้าอันตราย		125,601	103,091	125,601	103,091
ค่าเดินทาง		24,972	22,190	6,535	4,649
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป		22,648	22,671	6,499	3,918
ค่าเบี้ยประกันภัย		20,691	22,113	5,041	4,771
อื่นๆ		398,352	271,428	69,382	33,211
รวมต้นทุนการให้เช่าและการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่าย ในการบริหาร		<u>2,025,759</u>	<u>1,887,486</u>	<u>880,855</u>	<u>824,287</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

25 ค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการส่วนเพิ่ม

ในเดือนกันยายน 2559 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (“กทท.”) ได้มีหนังสือถึงบริษัทเพื่อเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากการให้บริการของบริษัทส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2553 ถึง 2558 ย้อนหลังเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 115.83 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมดังกล่าวกำหนดเพิ่มเติมตามประกาศการท่าเรือในปี 2554 ซึ่งไม่ได้กำหนดอยู่ในสัญญาลงทุน บริหารและประกอบการคลังสินค้าอันตรายปี 2546 และกทท.ไม่เคยเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนจากรายได้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวมาก่อน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้รับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 115.83 ล้านบาท แล้วในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทได้จ่ายค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนเพิ่มดังกล่าวให้แก่กทท. ทั้งจำนวนแล้ว

26 ต้นทุนทางการเงิน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ดอกเบี้ยจ่าย				
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	4	1,197	173	1,047
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		-	8,459	-
เงินกู้และเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร		85,238	116,697	8,760
รวมดอกเบี้ยจ่าย		86,435	125,329	9,807
ต้นทุนทางการเงินอื่น		40	2	-
		86,475	125,331	9,807
หัก จำนวนที่รวมอยู่ในต้นทุน				
ของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข				
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	(31)	(2,798)	-
สุทธิ		86,444	122,533	9,807

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

27 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	32,297	75,435	5,945	31,700
ภาษีงวดก่อนๆที่บันทึกค่าไป	11,362	-	11,362	-
	<u>43,659</u>	<u>75,435</u>	<u>17,307</u>	<u>31,700</u>
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(19,137)	60	(24,436)	(134)
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	<u>24,522</u>	<u>75,495</u>	<u>(7,129)</u>	<u>31,566</u>

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม						
สุทธิของเงินลงทุนเพื่อขาย	2,524	(505)	2,019	-	-	-
ขาดทุนจากการประมาณตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(3,591)	718	(2,873)	-	-	-
รวม	<u>(1,067)</u>	<u>213</u>	<u>(854)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2559			2558		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
	(พันบาท)					
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสุทธิธรรม						
สุทธิของเงินลงทุนเพื่อขาย	2,524	(505)	2,019	-	-	-
ขาดทุนจากการประมาณตาม						
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(711)	142	(569)	-	-	-
รวม	<u>1,813</u>	<u>(363)</u>	<u>1,450</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2559		2558	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		1,020		396,566
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	204	20	79,313
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี		(18,367)		(36,776)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		6,826		10,895
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		13,653		19,685
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่าไป		11,362		-
กำไรระหว่างกันที่ยังไม่รับรู้		10,844		2,378
รวม		<u>2,404.12</u>		<u>19.04</u>
		<u>24,522</u>		<u>75,495</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2559		2558	
	อัตรากาญี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตรากาญี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนกาญีเงินได้รวม		95,853		532,824
จำนวนกาญีตามอัตรากาญีเงินได้	20	19,171	20	106,565
รายได้ที่ได้รับยกเว้นกาญี		(41,689)		(77,977)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางกาญี		4,027		2,978
กาญีงวดก่อนๆ ที่บันทึกค่าไป		11,362		-
รวม	(7.44)	(7,129)	5.92	31,566

การลดอัตรากาญีเงินได้นิติบุคคล

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตรากาญีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับธุรกิจให้บริการด้านห้องเย็น และการให้บริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นกาญีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ข)ให้นำผลขาดทุนระหว่างเวลาที่ได้รับการส่งเสริมสามารถนำไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังเวลาที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเวลาห้าปี

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กลุ่มบริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2559			2558		
	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับการ ส่งเสริม	รวม	กิจการที่ ได้รับการ ส่งเสริม	กิจการที่ ไม่ได้รับการ ส่งเสริม	รวม
รายได้จากการให้เช่า และการให้บริการ ในประเทศ	353,258	1,866,185	2,219,443	428,002	1,920,717	2,348,719

(พันบาท)

29 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท และจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 30 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่นำมาใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ถูกปรับปรุงเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงโดยการออกหุ้นปันผลนั้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นปีของปีบัญชีดังกล่าว โดยแสดงการคำนวณดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
(ขาดทุน) กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น สามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐาน)	(8,864)	333,482	102,982	501,257
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	600,000	480,000	600,000	480,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่าย	420,000	452,219	420,000	452,219
จำนวนหุ้นสามัญ โดยวิธีถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	1,020,000	932,219	1,020,000	932,219
(ขาดทุน) กำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	(0.01)	0.36	0.10	0.54

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

30 เงินปันผล

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38889 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 233.33 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 420 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 7 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 210 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.35 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท และ
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03889 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 23.33 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนพฤษภาคม 2559

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการมีมติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 264 ล้านบาท โดยบริษัทจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกันยายน 2558

31 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม ถ้าหากมีความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด กลุ่มบริษัทจะลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	งบการเงินรวม				
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)		หลังจาก 1 ปี		รวม
	ภายใน 1 ปี	แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	(พันบาท)	
ปี 2559					
หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่ เกี่ยวข้องกัน	5.00	9,114	-	-	9,114
ไม่หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.64-5.50	4,429	53,146	39,881	97,456
รวม		13,543	53,146	39,881	106,570

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินรวม		รวม
	ที่แท้จริง	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี	หลังจาก 5 ปี	
	(ร้อยละต่อปี)		แต่ภายใน 5 ปี	(พันบาท)	
ปี 2558					
ไม่หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือ					
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.50	-	46,700	-	46,700
รวม		-	46,700	-	46,700

	อัตราดอกเบี้ย		งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวม
	ที่แท้จริง	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี	หลังจาก 5 ปี	
	(ร้อยละต่อปี)		แต่ภายใน 5 ปี	(พันบาท)	
ปี 2559					
หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	3.25 - 4.50	432,000	-	-	432,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ					
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	5.00	9,114	-	-	9,114
ไม่หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3.64 - 5.50	10,429	95,146	39,881	145,456
รวม		451,543	95,146	39,881	586,570

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี (พันบาท)	หลังจาก 5 ปี	รวม
ปี 2558					
หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	4.75 - 8.00	239,800	-	-	239,800
ไม่หมุนเวียน					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	5.50	-	78,700	-	78,700
รวม		<u>239,800</u>	<u>78,700</u>	<u>-</u>	<u>318,500</u>

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	งบการเงินรวม				
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี (พันบาท)	หลังจาก 5 ปี	รวม
ปี 2559					
หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2.75 - 7.12	115,662	-	-	115,662
ไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้	3.00 - 3.25	-	500,000	-	500,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	3.00 - 6.50	350,771	1,079,627	51,000	1,481,398
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	5.50	3,000	21,000	-	24,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.55 - 8.66	13,846	25,546	-	39,392
รวม		<u>483,279</u>	<u>1,626,173</u>	<u>51,000</u>	<u>2,160,452</u>

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	งบการเงินรวม		รวม
			หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี (พันบาท)	หลังจาก 5 ปี	
ปี 2558					
หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก					
สถาบันการเงิน	4.20 - 7.75	87,664	-	-	87,664
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก					
สถาบันการเงิน	4.75 - 6.75	373,731	1,178,181	153,600	1,705,512
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่					
เกี่ยวข้องกัน	5.50	-	16,000	-	16,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.75 - 7.88	12,729	19,143	-	31,872
รวม		474,124	1,213,324	153,600	1,841,048
ปี 2559					
ไม่หมุนเวียน					
หุ้นกู้					
	3.00 - 3.25	-	500,000	-	500,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก					
สถาบันการเงิน	3.00 - 3.852	8,943	53,658	35,794	98,395
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4.66 - 6.01	1,097	1,261	-	2,358
รวม		10,040	554,919	35,794	600,753
ปี 2558					
ไม่หมุนเวียน					
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน					
	5.035 - 7.88	1,433	1,175	-	2,608
รวม		1,433	1,175	-	2,608

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการรับและการให้บริการ เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่ได้นำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งปรากฏอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ไม่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัทและบริษัท วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2559	2558	2559	2558	
	(พันบาท)				
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	14,940	21,685	4	-
ลูกหนี้การค้า	7	29,135	42,100	5,574	6,525
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	97,456	46,700	97,456	46,700
หนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย	14	(98,395)	-	(98,395)	-
เจ้าหนี้การค้า	15	(3,278)	(8,916)	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง		39,858	101,569	4,639	53,225
เงินเรียลกัมพูชา					
เงินลงทุนอื่น	6	75,504	-	75,504	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง		75,504	-	75,504	-

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
สกุลเงินอื่นๆ				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	369	127	-
ลูกหนี้การค้า	7	1	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง		370	127	-

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามี ความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหาร ไม่ได้คาดว่าจะเป็นผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม			
		มูลค่ายุติธรรม			รวม
		ระดับ 1	ระดับ 2 (พันบาท)	ระดับ 3	
31 ธันวาคม 2559					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า	238,630	238,630	-	-	238,630
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	75,504	75,504	-	-	75,504
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน					
ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่					
เกี่ยวข้องกับ	97,456	-	97,456	-	97,456
หุ้นกู้	500,000	-	503,734	-	503,734
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,481,399	-	1,481,399	-	1,481,399
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	24,000	-	24,077	-	24,077
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	39,392	-	43,259	-	43,259

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม			
		มูลค่ายุติธรรม			
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
(พันบาท)					
31 ธันวาคม 2558					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า	174,499	174,499	-	-	174,499
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน					
ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	46,700	-	46,700	-	46,700
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,705,512	-	1,705,512	-	1,705,512
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	16,000	-	16,000	-	16,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	31,872	-	31,872	-	31,872
งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
(พันบาท)					
31 ธันวาคม 2559					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า	238,630	238,630	-	-	238,630
ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย	75,504	75,504	-	-	75,504

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โดจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม			
		มูลค่ายุติธรรม			
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
		(พันบาท)			
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน					
ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	145,456	-	147,214	-	147,214
หุ้นกู้	500,000	-	503,734	-	503,734
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	98,395	-	98,395	-	98,395
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,358	-	2,358	-	2,358
31 ธันวาคม 2558					
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
หน่วยลงทุนถือไว้เพื่อค้า	174,499	174,499	-	-	174,499
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน					
ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย					
มูลค่ายุติธรรม					
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ					
ที่เกี่ยวข้องกัน	78,700	-	78,700	-	78,700
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,608	-	2,608	-	2,608

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	คิดลดกระแสเงินสด
หุ้นกู้	อ้างอิงจากราคานายหน้า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	คิดลดกระแสเงินสด
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	คิดลดกระแสเงินสด
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	คิดลดกระแสเงินสด

32 ภาวะผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2559	2558	2559	2558
	(พันบาท)			
ภาวะผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้				
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	28,028	132,573	21	6,523
เครื่องจักรและอุปกรณ์	12,345	255	1,594	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	108	-	108	-
รวม	40,481	132,828	1,723	6,523
ภาวะผูกพันอื่นๆ				
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	158,238	157,519	90,488	91,688
สัญญาอื่นๆ	999	1,012	-	-
รวม	159,237	158,531	90,488	91,688

สัญญาที่สำคัญ

บริษัทได้ทำสัญญากับการทำเรือแห่งประเทศไทย (“การทำเรือ”) ในการลงทุน บริหารและประกอบกิจการคลังสินค้า อันตราช เป็นเวลา 30 ปี ทั้งนี้บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้าย และรับฝากสินค้าอันตราช ในพื้นที่ คลังสินค้าอันตราชของการทำเรือโดยบริษัทตกลงที่จะแบ่งผลประโยชน์ประจำปีให้แก่การทำเรือตามที่ตกลงกัน โดย สัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2576

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากธนาคารของกลุ่มบริษัทและบริษัทจำนวนเงิน 35.08 ล้านบาท และ 20.21 ล้านบาท ตามลำดับ ใช้เป็นหลักประกันหนังสือค้ำประกันจากธนาคารและอื่นๆ (2558: 25.28 ล้านบาท และ 12.09 ล้านบาท ตามลำดับ)

33 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในปี 2555 บริษัทสองแห่งเป็นโจทก์ร่วมได้เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัทผู้ขนส่งสินค้าได้นำสินค้ามาฝากในคลังสินค้าของบริษัท และต่อมาได้เกิดเพลิงไหม้สินค้าในตู้สินค้า โดยโจทก์ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท และบริษัทประกันภัยของบริษัทและบริษัทผู้ขนส่งสินค้าเป็นจำนวนเงิน 2.69 ล้านบาท คดีฟ้องร้องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการตัดสินของศาลแพ่ง เนื่องจากผลของคดียังไม่สิ้นสุดและบริษัท ยังไม่สามารถระบุผลจากคดีดังกล่าว บริษัทยังไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในงบการเงิน

34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

- 1) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 บริษัท ออโต้ลोजิก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 44.50 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว โดยได้ชำระค่าหุ้นร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้น เป็นเงิน 2.12 ล้านบาท แล้ว ทั้งนี้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 จึงมีผลให้บริษัท สยาม เจดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด กลายเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยดังกล่าว
- 2) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท จาแพ็ค โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจำนวน 263 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2.63 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเรียกให้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560
- 3) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท แปซิฟิค โฮงเฮน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจำนวน 263 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2.63 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเรียกให้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจำนวนแล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- 4) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เบญจพรแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจำนวน 248 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2.48 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเรียกให้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ร้อยละ 85 ของมูลค่าหุ้น เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
 - 5) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เจดับเบิลยูดี แปซิฟิก แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีมติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมในส่วนที่ยังเรียกชำระไม่เต็มมูลค่า จำนวน 0.15 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
 - 6) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 81.60 ล้านบาท
- 35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับภาระดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันที่ถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การนำเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่า

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)	ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การค้ำของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559)	การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ขกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	การร่วมกิจการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ หรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรี้ออน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัท จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

บริษัท เจดับเบิลยูดี อิน โฟ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

36 การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบการเงินสำหรับปี 2558 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอ งบการเงินสำหรับปี 2559

	31 ธันวาคม 2558					
	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ก่อนการจัด ประเภทใหม่	การจัด ประเภทใหม่	หลังการจัด ประเภทใหม่	ก่อนการจัด ประเภทใหม่	การจัด ประเภทใหม่	หลังการจัด ประเภทใหม่
	(พันบาท)					
งบแสดงฐานะการเงิน						
ลูกหนี้การค้า	326,079	15,814	341,893	72,600	3,148	75,748
ลูกหนี้อื่น	83,394	(15,815)	67,579	130,289	(3,148)	127,141
เจ้าหนี้อื่น	182,096	(62,263)	119,833	-	-	-
รายได้รับล่วงหน้าและค่าเช่า						
ค้างจ่ายระยะยาว	-	62,263	62,263	-	-	-
ส่วนของผู้อถือหุ้นลดลงจาก						
เงินปันผลจ่ายจากกำไรสะสม						
ที่เกิดก่อนการจัดโครงสร้าง						
ธุรกิจภายใต้การควบคุม						
เดียวกัน	-	(41,616)	41,616	-	-	-
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	36,124	41,616	77,740	-	-	-
		-			-	

การจัดประเภทรายการใหม่นี้เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า